
 
รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 

   สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี ๒  ประจําป ๒๕๕๙ 
วันท่ี  ๒๙  มิถุนายน  ๒๕๕๙   เวลา  14.๐๐ น.   

ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง (ช้ัน๑๑)     

******************** 

ผูมาประชุม 
1.นายเศรษฐา  ปตุเตชะ   ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
๒.นายมนัส  สมศักดิ์   รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง (1) 
๓.นายนพดล  โสภณ   รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง (2) 
๔.นางสาวอุมา   วิภูษณะ   เลขานุการสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
๕.นายสาธิต  อรุณเวสสะเศรษฐ  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๒ อ.เมือง 
๖.นายอุทิศ  ซ่ือประเสริฐ  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๓ อ.เมือง 
๗.นายกําจัด  ผลศิริ   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 4 อ.เมือง 
๘.นายรุงโรจน   ศิลมัฐ   สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดระยอง เขต ๕ อ.เมือง 
๙.นายอรรควุฒิ   อรรถรุงโรจน    สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๖ อ.เมือง 
๑๐.นายเสรี   สุวรรณวิจิตร        สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๘ อ.เมือง 
๑๑.นายสุจินต  สาครเสถียร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๙ อ.เมือง 
๑2.นายศุภชัย  จิตรดล   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 10 อ.เมือง 
๑๓.นายวรเศรษฐ   วงษไพศาล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๑๑ อ.เมือง 
๑๔.นางกนกวรรณ    เบญจาทิกุล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๑  อ.แกลง 
1๕.นายภัคปพิภพ  นิธิขวัญจิตร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๒  อ.แกลง 
๑๖.นายเจษฎา  สุนทรเวชพงษ  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๓  อ.แกลง 
๑๗.นายหมอขวด  เหล็กเพ็ชร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๕  อ.แกลง 
๑๘.นายบรรพต   เอ้ือตระกูล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๖  อ.แกลง 
1๙.นายอดุลย  นิยมสมาน  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.บานคาย 
๒๐.นายเสนาะ  ยมหา   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๓ อ.บานคาย 
๒๑.นายนิรันดร   ปรัชญกุล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๑ อ.บานฉาง 
๒๒.นายสุรินทร  เปาอินทร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๒ อ.บานฉาง 
๒๓.นายไพรวัลย  จิตตปลื้ม  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๓ อ.บานฉาง 
๒๔.นายกิตติกร  มานะอนันตกุล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๒ อ.ปลวกแดง 
๒๕.นายพายัพ  ผองใส   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง อ.เขาชะเมา 
2๖.นายเดชาธร  รูปเลขา   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 1 อ.นิคมพัฒนา 

ผูไมมาประชุม 
๑.นายธนนรินทร  สุขใจ   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๑ อ.ปลวกแดง 
๒.นายเดชา  บุญธรรม   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๒ อ.นิคมพัฒนา 

ผูเขารวมประชุม 
1.นายปยะ  ปตุเตชะ   นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
๒.นายวราวุธ  ปนเงิน   รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง (๑) 
๓.นายกิตติ  เกียรติ์มนตรี  รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง (๒) 
 

๔.นายโชดก... 
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๔.นายโชดก  วิริยะพงษ  เลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
๕.นายจรัญ  ความเพียร  เลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
๖.นายฉัตรชัย  ปตุเตชะ   เลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
๗.นายคัมภีร  ศรีสุนทร  ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
๘.นายสุรินทร  แสงทอง   รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง (1) 
๙.นายชาญชัย  ภิรมจิตร   รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง (2) 
1๐.นางจีระกิต  อิศรวิชิตชัยกุล  หัวหนาสํานักปลัด อบจ. 
๑๑.นายตวงสิทธิ ์ อภิชัยบุคคล  ผูอํานวยการกองกิจการสภา อบจ. 
1๒.นางลัดดาวัลย ชาไธสง   ผูอํานวยการกองแผนและงบประมาณ 
1๓.นางนวลฉวี  เสียงประเสริฐ  ผูอํานวยการกองคลัง    
1๔.นายประจวบ   รัตนเกตุ   ผูอํานวยการกองชาง 
15.นายอรุโณ  อิศรวิชิตชัยกุล  ผูอํานวยการกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
16.นางสาวราตรี  คุมญาติ   ผูอํานวยการกองการศึกษา 
๑7.นางสาวไพรัตน เพ็ชรมณี  ผูอํานวยการกองการเจาหนาท่ี 
18.นางสาวธัญชนก ศรีรัตน   หัวหนาฝายบัญชี 
      รักษาราชการแทนหัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน  
๑9.นายมานิตย  จันวัน   ผูบริหารโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 
20.นางสุมาลี  ถาวรวิริยะนันท  รองผูอํานวยการโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 
      รักษาราชการแทนผูอํานวยการโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 
๒1.นายธวัชชัย  ใจดี   นิติกรชํานาญการพิเศษ 
     รักษาราชการแทนผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาล 

    นานาชาติตากสิน บานคาย (วัดหวายกรอง) 
๒2.นายประพันธ  ภูมิวารินทร  ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 
23.นางประภาวรรณ ทองรัศมี   เจาพนักงานธรุการชํานาญงาน 
      รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายสงเสริมการมีสวนรวมฯ  
๒4.นายกิตติพงษ สุนทรเวชพงษ  ผูเขารวม 
๒5.นายวุฒิพงศ  สุนทรเวชพงษ  ผูเขารวม 
๒6.นายนิพัฒน  สุนทรเวชพงษ  ผูเขารวม 
๒7.นางจันทรทรา โสภา    หัวหนาฝายการประชุม 
๒8.นางภัทรภร  อุฬารวิจิตร  หัวหนาฝายกิจการสภา อบจ. 
๒9.นายสมพงษ  บุตรสายน้ํา  นายชางโยธาอาวุโส 
      รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายทางหลวงทองถ่ิน 
30.นายสายันต  บุญเพ่ิม   รองผูอํานวยการกลุมวิชาการ 
๓1.นายชาญศักดิ์ คําหลอม  นายชางอาวุโส 
๓2.นางสาวอุษา  ขันติกุล   เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 
      รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายระบบสารสนเทศ 
๓3.นางสาวธัญลักษณ จันทรเนตร  นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ 
 
 
 

๓4.นางปยนันท... 
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๓4.นางปยนันท  ประเสริฐกิตติกุล  ผูเขารวม 
๓5.นางดรุณี  ประเสริฐกิตติกุล  ผูเขารวม 
๓6.นายนุกูล  นาคะเกตุ  หัวหนาฝายกอสรางฯ 
๓7.นางสาวญาณิศา มหาเขต   ผูชวยเจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 
๓8.นางสาวสุวรรณา มาดี   หัวหนาฝายตรวจติดตามฯ 
๓9.นางณิชาพร   คุมทวม   หัวหนาฝายงบประมาณฯ 
40.นางโชติรส  เบาสูงเนิน  นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ 
      รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายพัฒนาเศรษฐกิจฯ 
๔1.นายประเสริฐ เกตุปาน   นายชางโยธาอาวุโส 
      รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายสํารวจและออกแบบ 
๔2.นางสุจิตรา  อัมพรมหา  หัวหนาฝายควบคุมตรวจสอบพัสดุและทรัพยสิน 
๔3.นางสาวสุภา  บูรณยาพร  หัวหนาฝายเรงรัดฯ  
      รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายการเงิน 
๔4.นางวริยา  เวทวงศ   นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ 
      รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายเรงรัดและจัดเก็บรายได 
๔5.นางสาวจริยา มหามิตร  นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 
      รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายสงเสริมและพัฒนาบุคลากร 
๔6.นางสาวภูมิสิริ พินประเสริฐ  นิติกรชํานาญการ  
      รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายวินัยฯ 
๔7.นางสาวพัชรา เท่ียงสุนทร  ผูชวยเจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 
๔8.นายนําพล  ไชยชาญ   หัวหนาฝายสรรหาและบรรจุแตงตั้ง 
๔9.นายประเวชร เมฆเสรี   พนักงานขับรถยนต 
50.นางพชรชล  บํารุงวงษ  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
๕1.นายฉัตรชัย  แกวคํา   ผูชวยเจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 
52.นางสาวเสาวณีย แสนเจก   ผูชวยเจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 
๕3.นางสาวอิสรีย บุญเก้ือ   นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
๕4.นายอุบล    แผวไธสง  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 
๕5.นางสาวณัฐชา เท่ียงตรง  นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 
56.นางสาวศศินา   จรรยารักษ   ผูชวยเจาหนาท่ีธุรการ 
๕7.นายสุริยะ  ศิริวัฒน   หัวหนาฝายสิ่งแวดลอม 
๕8.นางสาววีนัส   ไหวดี    นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
๕9.นางธีระนันท  คําทอง   นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
60.นางสาวรัทญา  คันสูงเนิน    ผูชวยเจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 
๖1.นางสาวจินตนา สนอง   นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 
๖2.นายอิทธิพล  ปรีชายศ   ผูชวยเจาหนาท่ีระบบงานคอมพิวเตอร 
๖3.นายพิทวัสชัย รัตนพรวารีสกุล  ผูชวยนิติกร 
๖4.นายทศพล  ภิรมจิตร   พนักงานขับรถยนต 
 
 

เริ่มประชุมเวลา… 
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เริ่มประชุมเวลา  14.2๐  น. 

นางสาวอุมา วิภูษณะ    เม่ือท่ีประชุมพรอม  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๗ พระราชบัญญัติองคการ
เลขานุการสภาฯ บริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒  และขอ ๒๕
  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ และแกไข 
  เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  บัดนี้ มีสมาชิกสภาฯ ลงชื่อและอยูในหองประชุม    
  จํานวน .......๒๖....... คน ครบองคประชุม 
                  เรียนเชิญประธานสภาฯ  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  
                 เรียนเชิญประธานสภาฯ ข้ึนสูบัลลังก  

ประกาศสภา องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  เรื่อง การประชุมสภา องคการ
บริหารสวนจังหวัดระยอง  สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี ๒  ประจําป ๒๕๕9  ดวยสภาองคการบริหาร
สวนจังหวัดระยอง มีกิจการวงงานท่ีตองพิจารณาประกอบกับนายกองคการบริหาร         
สวนจังหวัดระยอง ไดเสนอญัตติตอสภาองค การบริหารสวนจังหวัดระยอง เพ่ือพิจารณา   
ตามอํานาจหนาท่ีท่ีกฎหมายและระเบียบกําหนด ดังนั้น เพ่ือประโยชนแหงองคการบริหาร
สวนจังหวัดระยอง อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๕ แหงพระราชบัญญัติองคการบริหาร
สวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงกําหนดสมัยประชุม
สภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจําป ๒๕๕๙ มีกําหนด     
๗ วัน ตั้งแตวันท่ี ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ เปนตนไป และเรียกประชุมสภาองคการบริหาร    
สวนจังหวัดระยอง สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจําป ๒๕๕๙ ในวันท่ี ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ 
เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง (ชั้น ๑๑) จึงประกาศ
ใหทราบโดยท่ัวกัน ประกาศ ณ วันท่ี ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ ลงชื่อ นายเศรษฐา ปตุเตชะ 
ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 

เรียนเชิญประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง กลาวเปดป ระชุม และ
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมคะ  

นายเศรษฐา  ปตุเตชะ  เรียน ทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ทานสมาชิกสภาองคการบริหา ร
ประธานสภาฯ    สวนจังหวัดระยอง ทานหัวหนาสวนราชการ และผู มีเกียรติ ทุกทาน กระผมรูสึก เปนเกียรติ   
  และมีความยินดีเปนอยางยิ่ง  ท่ีไดจัดใหมีการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  
  เนื่องจาก นายก องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ไดเสนอญัตติตอสภาองคการ         
  บริหารสวนจังหวัดระยอง เพ่ือใหพิจารณาตามท่ีระเบียบกฎหมายกําหนด ดังนั้น                      
  เพ่ือประโยชนแหงองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  สภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง               
  จึงไดเรียกประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจําป ๒๕๕๙  
  ในวันนี้ และหวังเปนอยางยิ่งวา บรรยากาศแห งการประชุมในครั้งนี้  จะกอใหเกิดความรวมมือ
  รวมใจของทุกฝาย เพ่ือใหมีประสิทธิภาพในการพัฒนา และจะเกิดประโยชนแกองคการบริหาร
  สวนจังหวัดระยองสืบไป บัดนี้ไดเวลาอันสมควรแลว กระผม ขอเปดการประชุมสภาองคการ
  บริหารสวนจังหวัดระยอง สมัย วิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจําป ๒๕๕๙  ครับ  

 

 

 

ระเบียบวาระท่ี ๑... 
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ระเบียบวาระท่ี ๑    เรื่อง  ท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

นายเศรษฐา  ปตุเตชะ มีท้ังหมด ๒ เรื่อง 
ประธานสภาฯ  เรื่องแรก วันนี้สภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยองและองคการบริหารสวนจังหวัด

ระยอง ไดรับเกียรติจากบุคคลสําคัญท่ีมีคุณประโยชนตอองคกา รบริหารสวนจังหวัดระยอง  
ตอจังหวัดระยอง ซ่ึงท้ัง ๓ ทานไดเสียสละอุทิศท่ีดินของตนเองใหเปนสาธ ารณะประโยชน   
ในการกอสรางถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก  ท่ีอยูในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวน
จังหวัดระยอง 

๑. นางปยนันท ประเสริฐกิตติกุล 
อุทิศท่ีดินจํานวน ๘๓.๕๖ ตารางวา ตําบลเชิงเนิน อําเภอเมือง จังหวัดระยอง 

๒. นายกิตติพงษ สุนทรเวชพงษ 
อุทิศท่ีดินจํานวน ๒๓.๒๖ ตารางวา ตําบลเชิงเนิน อําเภอเมือง จังหวัดระยอง 

๓. นายวุฒิพงษ สุนทรเวชพงษ 
อุทิศท่ีดินจํานวน ๒๑.๑๘ ตารางวา ตําบลเชิงเนิน อําเภอเมือง จังหวัดระยอง 
รวม ๑๒๘ ตารางวา 

   ขอเชิญทานนายก อบจ. ครับ 

นายปยะ ปตุเตชะ เรียนทานประธานสภาฯ ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ทานหัวหนาสวนราชการ   
นายก อบจ. พ่ีนองสื่อมวลชน ผมนายปยะ ปตุเตชะ นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง วันนี้ผมตอง 

ใหสภาฯ แหงนี้บันทึกและทานสมาชิกสภาฯ พรอมฝายบริหาร ให เขาใจวา ๓ ทานท่ีเราเชิญ
มาวันนี้ไดใหความรวมมือเสียสละ แมวาจะเปนท่ีดินท่ีไมมาก  แตมากดวยน้ําใจ ผมเรียนทาน
ประธานสภาฯ ผานไปยังทานสมาชิกสภาฯ ท่ีเคารพวา ถนนท่ีไดรับการอุทิศใหก็คือท่ีอยูหนา
โรงเรียนตากสิน ชวงท่ีกําลังดําเนินกอสรางอยูในขณะนี้ ซ่ึ งถาท้ัง ๓ ทานนี้ไมสละท่ีดินใหถนน
ของเราจะแคบ เราจะเห็นวาจากสาย ๓๖ วิ่งตรงมาผานหนาโรงเรียนตากสินทําไดครบพ้ืนท่ี 
คือ ๔ เลนเต็ม แตพอมาถึงชวงท่ีจะตอไปยังเสน ค .๒ เนื่องจากเรากันท่ีไวนอย เพราะฉะนั้น
การทําถนนก็จะแคบเปนคอขวด เปนอุปสรรคท่ีรถเยอะ ทุกคน ใชเสนทางสายนั้นเพราะ
ตองการหลบเสนทางสุขุมวิท ผมเรียนวาทางกองชางบอกวาติดปญหาทางแคบตองไปขอความ
อนุเคราะหจากสองครอบครัว ซ่ึงผมรูจักท้ังสองครอบครัวดีนับถือกันมาตลอด ผมรูสึกเบาใจ 
ในฐานะท่ีผมเปนคนระยอง ผมตั้งใจจะพัฒนาจังหวัดระยองเพราะวาเปนบานเกิดขอ งผม    
แตบางครั้งผมก็ทอเพราะคนสมัยนี้กับคนสมัยกอนตางกัน บางคนนิดหนอยไมยอมเลยถึงแม
จะเปนประโยชนสวนรวมขนาดไหนก็พูดยาก โครงการท่ีเปนประโยชนหลายโครงการก็ไม
สามารถเกิดข้ึนได แตก็นับวาโชคดีท่ีมีคนดีอยูในจังหวัดระยองเราเหมือนกัน เห็นประโยชน
เหมือนกัน ดังเชน ๓ ทานนี้ ท่ีจะมารับประกาศเกียรติคุณ แมวาจะเปนเพียงประกาศเล็กๆ   
แตท่ีประชุมแหงนี้เปนสถานท่ีศักดิสิทธิ์ ผมจึงเรียนทานประธานสภาฯ และทานสมาชิกสภาฯ 
วาผมตองขอขอบคุณ ๑. นางปยนันท ประเสริฐกิตติกุล ๒. นายกิตติพงษ สุนทรเวชพงษ  และ 
๓. นายวุฒิพงษ สุนทรเวชพงษ  ซ่ึงทานไดใหความรวมมือใหเราสามารถใชพ้ืนท่ีในการสราง
ถนน ขอขอบคุณมากครับ 
 
 
 

นายเศรษฐา… 
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นายเศรษฐา  ปตุเตชะ ขอใหทุกทานท่ีอยูในสภาฯ แหงนี้ ไดปรบมือเปนเกียรติใหกับท้ัง ๓ ทาน และใน
ประธานสภาฯ โอกาสนี้ขอเรียนเชิญ 

๑. นางปยนันท ประเสริฐกิตติกุล 
๒. นายกิตติพงษ สุนทรเวชพงษ 
๓. นายวุฒิพงษ สุนทรเวชพงษ 
บริเวณดานหนาและขอเรียนเชิญทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง         

ใหเกียรติมอบประกาศเกียรติคุณใหกับท้ัง ๓ ทาน ขอเรียนเชิญครับ และขอเรียนเชิญทาน
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ทุกทาน รวมเปนเกียรติรวมถายรูปรวมกัน 

   ตอไปเปนเรื่องท่ี ๒ เรื่องระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
  ปกครองสวนทองถ่ิน พ .ศ. ๒๕๕๙ ซ่ึงไดแจกไวบนโตะใหกับสมาชิกสภาฯ ทุกทานแลว        
  ขอเชิญนายกฯ ชี้แจงรายละเอียดเก่ียวกับระเบียบเงินอุดหนุนตัวใหมดวยครับ 

นายปยะ ปตุเตชะ ทานประธานสภาฯ ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ก็เปนอีกเรื่องหนึ่งท่ีตองแจงให
นายก อบจ. ทานสมาชิกสภาฯ ถึงหนังสือสั่งการ ระเบียบของกระทรวงมหาดไทย วาดวยเรื่องเงินอุดหนุน  

ซ่ึงเอกสารไดแจกไวบนโตะทานแลว ป ระเด็นมีอยูวา ขณะนี้ทานก็รูอยูวาเรามีกฎระเบียบ    
สั่งการมาทุกวัน ซ่ึงเราเปนฝายปฏิบัติก็ตองยึดถือคําสั่งการ ระเบียบตางๆ ซ่ึงในรายละเอียด 
เยอะมาก เงินอุดหนุนเวลานี้ เขากําหนดใหเราดําเนินการคอนขางท่ีจะไมงาย เพราะฉะนั้น
ทานสมาชิกสภาฯ ท่ี จะตองอุดห นุนเงินหนวยงานตามระเบียบตองมีแบบฟอรมใหกรอก     
และมีรายละเอียดเพ่ิมเติมอีกมากมาย ผมก็ไดประชุมไปแลววาในระเบียบกฎหมายใหมอะไรท่ี
สามารถทําไดและอะไรท่ีทําไมได ผมก็ตองมาบอกทานสมาชิกสภาฯ วาตอจากนี้ใน
ปงบประมาณป ๒๕๖๐ ใชระเบียบใหม และระเบียบใหมทําอย างไรก็จะขออนุญาตทาน
ประธานสภาฯ มอบใหทานปลัดฯ เปนผูชี้แจง ถาทานสมาชิกสภาฯ ไมเขาใจในประเด็นไหนก็
สามารถสอบถามได 

นายเศรษฐา  ปตุเตชะ ขอเชิญทานปลัด อบจ. ชี้แจงเพ่ิมเติม 
ประธานสภาฯ 

นายคัมภีร ศรีสุนทร กราบเรียนทานประธานสภาฯ ทานสมาชิกสภาฯ และผูเขาร วมประชุมทุกทาน   
ปลัด อบจ. เนื่องจากกระทรวงมหาดไทยไดออกระเบียบวาดวยเงินอุดหนุน พ.ศ. ๒๕๕๙ มาใหม มีผลทําให 

หลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติเก่ียวกับเงินอุดหนุนป พ .ศ. ๒๕๕๓ เปนอันยกเลิก ซ่ึงในระเบียบ
ใหมไดกําหนดวิธีปฎิบัติและข้ันตอนเพ่ิมข้ึนจากระเบียบเกาไวคอนขางเยอะพอสมควร สิ่งท่ีผม
จะนําเรียนใหกับทานสมาชิกสภาฯ ไดรับทราบ คือ ในกรณีท่ีมีสวนราชการอ่ืน องคกร
ปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน องคกรการกุศลหรือองคกรประชาชนท่ีจะขอรับเงินอุดหนุน จาก
องคการบริหารสวนจังหวัดผานมายังทานสมาชิกสภาฯ นั้น สิ่งท่ีตองพิจารณาเป นอันดับแรก    
ก็คือวา หนวยงานท่ีขอรับเงินอุดหนุนนั้น จะตองขอรับเงินอุดหนุนท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีของ
องคการบริหารสวนจังหวัด และเงินอุดหนุนท่ีขอรับไปนั้นจะตองเกิดประโยชนกับประชาชนใน
เขตพ้ืนท่ี ซ่ึงสมัยกอนหนวยงานท่ีขอมาจะเสนอโครงการเขามาแตตามระเบียบให มนี้โครงการ
ท่ีจะเสนอเขามาถึงองคการบริหารสวนจังหวัดจะตองเปนโครงการตามแบบฟอรมท่ี  
 
 
 

กระทรวง... 
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กระทรวงมหาดไทยเปนผูกําหนดเทานั้น ขอใหทานเปดเอกสารท่ีแจกใหโดยเปดไปท่ีแบบ
โครงการขอรับเงินอุดหนุน อันนี้เปนแบบฟอรมท่ีปลัดกระทรวงมหาดไทยเปนผู กําหนดเพ่ือให
หนวยงานท่ีขอรับเงินอุดหนุนจะตองถือปฏิบัติใหเปนไปตามนี้ และโดยเฉพาะอยางยิ่งในแบบ
ขอรับเงินอุดหนุนหนวยงานท่ีขอรับเงินอุดหนุนจะตองระบุงบประมาณในสวนของตนเองท่ี
จะตองรวมสมทบดวยวาจะสมทบเทาไหร ขอ อบจ .เทาไหร และนอกจากนั้นแลวจะตองมีทํา
ประมาณการคาใชจาย โครงก ารท่ีขอรับเงินอุดหนุนมาจาก อบจ .นั้น ในยอดจํานวนเต็มแตก
ออกมาเปนคาใชจาย วาทานจะเอาไปทําอะไร  เพ่ือใหองคการบริหารสวนจังหวัดไดตรวจสอบ
วาคาใชจายท่ีแตกออกมาอยูในอํานาจหนาท่ีหรือไม เพราะฉะนั้นหนวยงานไหนท่ีเสนอขอ
โครงการมาและยังเ ปนแบบฟอรมเดิมอยูตองกลับไปแกไขปรับปรุงใหเปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ป พ .ศ. ๒๕๖๐ อันนี้เปนขอแรก สวนขอท่ีสองนั้น หนวยงานท่ีขอรับเงิน
อุดหนุนจาก อบจ . จะตองมีระเบียบขอบังคับในการรับเงินอุดหนุนของเราไปแลวและไป
เบิกจายตามหลักเกณฑอยางมีประสิทธิภาพ หนวยงานนั้นตองมีระเบียบและรับเงินเราไปแลว
ตองเบิกจายใหเปนไปตามข้ันตอนท่ีหนวยงานกําหนด นอกจากนั้นแลวโครงการท่ีขอรับเงิน
อุดหนุนมาในแตละโครงการ เม่ือดําเนินการเสร็จสิ้นแลว อบจ . จะตองแตงตั้งคณะกรรมการ
เขาไปตรวจสอบในทุกโครงการท่ีขอรับเงินอุดหนุนมาจ าก อบจ . ถาไปตรวจสอบแลวเห็นวา
โครงการท่ีขอรับเงินอุดหนุนจากเราไปไมเปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการ 
กระทรวงมหาดไทยใหเรียกเงินอุดหนุนคืนท้ังจํานวน อันนี้เปนระเบียบใหมท่ีกําหนดไวเพ่ิมเติม
เขามา ซ่ึงมีข้ันตอนและวิธีการเพ่ิมมากข้ึน อันนี้ขอเรียนใหทานสมาชิก สภาฯ ทราบเบื้องตน 
หากทานใดสอบถาม ผมจะนําเรียนในโอกาสตอไป ขอบคุณครับ 

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง สมัยวิสามัญ 
สมัยท่ี ๑ ประจําป ๒๕๕๙  เม่ือวันท่ี ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 

            (คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม เปนผูเสนอ) 

นายเศรษฐา  ปตุเตชะ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
ประธานสภาฯ  

นางสาวอุมา วิภูษณะ     ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗           
เลขานุการสภา และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

ขอ ๓๓ รายงานการประชุมสภาทองถ่ินทุกคราว ตองใหคณะกรรมการ ตรวจรายงาน
การประชุมไดตรวจสอบ แลวใหทําสําเนารายงานการประชุม  ซ่ึงคณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุมไดตรวจสอบแลวข้ึนอยางนอยสองฉบับ เพ่ือใหสมาชิกสภาทองถ่ินไดมีโอกาส
ตรวจดูไดกอนเวลาประชุมไมนอยกวาหนึ่งวัน เพ่ือใหสภาทองถ่ินรับรองรายงานการประชุมนั้น 

การแกไขถอยคําในรายงานการประชุมใหกระทําโดยมติของท่ีประชุมสภาทองถ่ิน 

นายเศรษฐา  ปตุเตชะ ขอเชิญประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม รายงานผลการตรวจสอบรายงาน
ประธานสภาฯ การประชุม 

 

 

 

ส.อบจ.วรเศรษฐ… 
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ส.อบจ.วรเศรษฐ วงษไพศาล   เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ผมนายวรเศรษฐ วงษไพศาล  
กรรมการ /เลขานุการ   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขตเลือกตั้งท่ี ๑๑ อําเภอเมืองระยอง  
คกก.ตรวจรายงานฯ   ไดรับมอบหมายจากประธานกรรมการฯ ใหรายงานผลการประชุม 
  ดวยคณะกรรมการตรวจรางานการประชุม ไดมีการนัดประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งท่ี 

๔/๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี ๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ เพ่ือตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองคการบริหาร
สวนจังหวัดระยอง กอนนําเสนอตอสภาฯ เพ่ือรับรองตามขอ ๓๓ ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ และแกไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงขอรายงานผลการตรวจสอบ ดังนี้ 

  ขอ ๑ ท่ีประชุมคณะกรรมการฯ มีนายอดุลย นิยมสมาน เปนประธานกรรมการ  
นายวรเศรษฐ วงษไพศาล เปนกรรมการและเลขานุการ 

  ขอ ๒ มีผูมาชี้แจงรายละเอียดรายงานการประชุม ไดแก นางสาวอุ มา วิภูษณะ 
เลขานุการสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง และเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ 

  ชอ ๓ รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เม่ือวันท่ี ๑๑ 
พฤษภาคม ๒๕๕๙ มีจํานวน ๒๙ หนา มีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง       
มาประชุมจํานวน ๒๒ คน ไมมาประชุมจํานวน ๑ คน ลาประชุมจํานวน ๖ คน มีการประชุม
ท้ังสิ้น จํานวน ๙ วาระ โดยท่ีประชุมมีมติอนุมัติและเห็นชอบตามท่ีไดเสนอ 

  โดยเลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๕ น. 
  ขอ ๔ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมไดพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบใหเสนอ

ตอสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เพ่ือ รับรองในการประชุมสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดระยองคราวตอไป 

  จึงเรียนมาเพ่ือใหสภาฯ โปรดพิจารณา  

นายเศรษฐา  ปตุเตชะ รับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๑ 
ประธานสภาฯ ประจําป ๒๕๕๙  เม่ือวันท่ี ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ซ่ึงไดแจกใหทุกทานอานลวงหนาแลว 
     มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะขอแกไขเปลี่ยนแปลงหรือไม    
  ถาไมมี ขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯ ท่ีอยูใน ท่ีประชุม วาครบ

จํานวนเปนองคประชุม  ตามระเบียบฯ หรือไม   
มีสมาชิกสภาฯ จํานวน........๒๓.......คน  ครบองคประชุม ตอไปผมจะขอมติท่ีประชุม   
สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร รับรองรายงานการประชุมสภาองคการ บริหารสวน

จังหวัดระยอง สมัยวิสามัญ สมัยท่ี  ๑ ประจําป ๒๕๕๙  เม่ือวันท่ี  ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙  
โปรดยกมือข้ึน  

สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร ไมรับรองรายงานการประชุมสภาองคการ บริหารสวน
จังหวัด ระยอง สมัยวิสามัญ สมัยท่ี  ๑ ประจําป ๒๕๕๙  เม่ือวันท่ี ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙  
โปรดยกมือข้ึน 

 
 
 
 
 

มติท่ีประชุม... 
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มติท่ีประชุม       เปนอันวาท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
ระยอง  สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๑ ประจําป ๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 

    รับรอง           จํานวน .....๒๑......คะแนนเสียง 
    ไมรับรอง        จํานวน .......-........คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง     จํานวน .......๒.......คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง กระทูถามดวน 
  เรื่อง ขอทราบความคืบหนาโครงการศึกษาความเห มาะสมโครงการและ

จัดทํารายงานวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอมบริเวณ (ส่ีแยก P.M.Y) – เลียบทะเล
ระยอง – สะพานขามปากแมน้ําระยอง – หาดแมรําพึง อําเภอเมืองระยอง จังหวัด
ระยอง 

    (นายเสรี สุวรรณวิจิตร เขต ๘ อําเภอเมืองระยอง  เปนผูตั้งกระทู)  

นายเศรษฐา  ปตุเตชะ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ  ชี้แจงระเบียบ 
ประธานสภาฯ  

นางสาวอุมา วิภูษณะ    พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๔) 
เลขานุการสภาฯ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  มาตรา ๓๑ ในท่ีประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัด สมาชิกสภาองคการบริหาร

สวนจังหวัด มีสิทธิตั้งกระทูถามนายกองคการบริหารสวนจังหวัดหรือรองนายกองคการบริหาร
สวนจังหวัดในเรื่องใด อันเก่ียวกับงานในหนาท่ีได แตนายกองคการบริหารสวนจังหวัดหรือ  
รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด มีสิทธิท่ีจะไมตอบ เม่ือเห็นวาเรื่องนั้นยังไมควรเปดเผย
เพราะเก่ียวกับความปลอดภัยหรือประโยชนสําคัญขององคการบริหารสวนจังหวัด 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยข อบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ 
และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

  ขอ ๙๘ เม่ือผูบริหารทองถ่ินไดตอบกระทูถามแลว ผูตั้งกระทูถามมีสิทธิซักถามไดอี ก
สามครั้งเวนแตจะขอซักถามตอไปเพราะคําตอบยังไมหมดประเด็นท่ีซักถามและประธานสภา
ทองถ่ินอนุญาต 

  การซักถามนั้น ผูตั้งกระทูถามมีสิทธิท่ีจะชี้แจงขอเท็จจริงประกอบไดเทาท่ีจําเปนแต
ตองไมเปนการอภิปราย 

  ผูบริหารทองถ่ินมีสิทธิท่ีจะไมตอบกระทูถามเม่ือเห็น วาเรื่องนั้นๆ ยังไมควรเปดเผย
เพราะเก่ียวกับประโยชนสําคัญของทางราชการ ในกรณีท่ีไมตอบกระทูถามใหผูบริหารทองถ่ิน
แจงใหสภาทองถ่ินทราบภายในกําหนดเวลาตามขอ ๙๕ 

นายเศรษฐา  ปตุเตชะ    ขอเชิญ ส.อบจ.เสรี สุวรรณวิจิตร 
ประธานสภาฯ 

ส.อบจ.เสร ีสุวรรณวิจิตร เรียน  ทานประธานสภาฯ และทานสมาชิกสภาฯ  ผูทรงเกียรติ  ทุกทาน กระผม  
 นายเสรี สุวรรณวิจิตร เขต ๘ อําเภอเมืองระยอง ผมขอตั้งกระทูถามผูบริหารเรื่อง             

ขอทราบความคืบหนาโครงการศึกษาความเหมาะสมโครงการและจัดทํารายงานวิเคราะห  
 
 
 

ผลกระทบ... 
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 ผลกระทบสิ่งแวดลอมบริเวณ (สี่แยก P.M.Y) – เลียบทะเลระยอง –  สะพานขามปากแมน้ํา
ระยอง –  หาดแมรําพึง อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง  เนื่องดวยในปจจุบันบริเวณ         
ริมชายหาดปากน้ําระยอง  ไดมีการรื้อถอน สิ่งปลูกสรางท่ีรุกล้ําชายหาดไปแลว ดังนั้นขาพเจา
ขอตั้งกระทูถามดวน ตอนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ดังตอไปนี้ 

  ๑. ขอทราบความคืบหนาของโครงการศึกษาความเหมาะสมโครงการและการจัดทํา
รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (สี่แยก P.M.Y.)-เลียบทะเลระยอง-สะพานขาม
ปากแมน้ําระยอง-หาดแมรําพึง อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง วาไดดําเนินการถึงข้ันตอน
ไหน เพราะเปนการตั้งงบประมาณตั้งแตเดือนกันยายน ๒๕๕๘ นับถึงปจจุบันเปนระยะเวลา       
๙ เดือนแลว มีความคืบหนาหรือไมอยางไร 

  ๒. กรณีท่ียังไมไดดําเนินการโครงการศึกษาความเหมาะสมโครงการและการจัดทํา
รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (สี่แยก P.M.Y.)-เลียบทะเลระยอง-สะพานขาม
ปากแมน้ําระยอง-หาดแมรําพึง อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง อยากทราบวามีปญหา
อุปสรรคอยางไร จึงทําใหโครงการดังกลาวลาชายังไมไดดําเนินการ 

  ๓. กรณีท่ียังไมไดดําเนินการ สวนราชการท่ีรับผิดชอบโครงการดังกลาว มีแผนงาน 
ข้ันตอน กรอบระยะเวลาทํางานท่ีชัดเจนในการดําเนินงานหรือไมอยางไร  

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

นายเศรษฐา  ปตุเตชะ ขอเชิญ นายก อบจ. ชี้แจง 
ประธานสภาฯ 

นายปยะ ปตุเตชะ เรียนทานประธานสภาฯ และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ กอนอ่ืนตองขอขอบคุณ
นายก อบจ. ทาน ส.อบจ.เสรี สุวรรณวิจิตร ท่ีไดตั้งกระทูถามเรื่องนี้ ผมเองก็อยากรูเหมือนทาน เพราะวา 

เรื่องนี้ ๑. ไมใชงานของ องคการบริหารสวนจังหวัดเพียงแตวาในท่ีประชุมจังหวัด ไดขอให
สนับสนุนงบประมาณ ๓ ลานบาท เพ่ือไปศึกษาผลกระทบของโครงการ (สี่แยก P.M.Y.)- 
เลียบทะเลระยอง- สะพานข ามปากแมน้ําระยอง- หาดแมรําพึง อําเภอเมืองระยอง จังหวัด
ระยอง ทราบวาเรื่องนี้ทางหลวงชนบทไดดําเนินการออกแบบท้ังหมดไปเรียบรอยแลว         
ไปเม่ือหลายป และไดยื่นของบประมาณไปท่ีทางรัฐบาลหรือทางหลวงชนบท แตถูกตีกลับมา
วามีบางชวงท่ีจะตองทําผลกระทบสิ่งแวดลอม เข าไมยอมให เขาใหมาศึกษาผลกระทบ
สิ่งแวดลอมกอ น แตติดปญหาวาไมมีงบประมาณ คุยกันหลายครั้งในท่ีประชุมของจังหวัด     
สุดทายทานผูวาฯ  ก็เลยขอใหองคการบริหารสวนจังหวัดระยองสนับสนุนไดไหม               
ผมเปนคนระยองอะไรท่ีเราเสียเงินแลวไดประโยชนเราก็ยินดี เพราะฉะนั้นเราก็กลับมาท่ีสภาฯ 
แหงนี้และตั้งงบประมาณตามท่ีเขาขอ ๓ ลานบาท เพ่ือท่ีจะใหเขาจางมาศึกษาผลกระทบ 
วันนี้มีเจาหนาท่ีท่ีรูเรื่องดีของทางหลวงชนบทมา หลังจากผมชี้แจงแลวจะขออนุญาตทาน
ประธานสภาฯ ใหตัวแทนท างหลวงชนบทไดชี้แจงเพ่ิมเติม ในวาระท่ี ๓ ท่ีทานสมาชิกสภาฯ
ถามผม  อบจ.ไดตั้งงบประมาณ แลว แจงเขาไปแลววาเรามีงบประมาณแลว ใหเขาหาบริษัท        
หรือสถาบันการศึกษาท่ีจะมาศึกษาผลกระทบโครงการ ปรากฏวาไมมีบริษัทไหนทําไดเลย
เพราะวาจํานวนงานมีมากแตเงินท่ีไดรับมีนอย ทางทานมีหนังสือจากผูวาราชการจั งหวัด       
ใหสนับสนุนงบประมาณเรื่องนี้ ๓ ลานบาท เราก็ตั้ง ๓ ลานบาท  ตามท่ี  
 
 
 

ทานขอทุกอยาง... 
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ทานขอทุกอยาง แตเม่ือตั้งแลวกลับไมมีบริษัทหรือหนวยงานไหนทําไดเลย  เพราะวาเงินนอย   
ก็เลยหยุดท่ีตรงนี้ จนสุดทายตองลดเนื้องาน ตองใหทางหลวงชน บทชี้แจง                       
ผมก็ไมรูวาจะทําอยางไร ก็ไดแตรอเวลาวาทางหลวงชนบทจะสรุปอยางไร ทางเราก็พรอม   
เรื่องเงิน แตหาคนมารับงานไมได เรียนทานสมาชิกสภาฯ และผูทรงเกียรติ  วาเราทําตามท่ีเขา
ขอทุกอยางและพรอมท่ีสนับสนุนเงินแตวาไมมีบริษัทหรือสถ าบันการศึกษาแหงไหนท่ีจะ
ทํางานได  มีแตบอกวาเงินไมพอและไมไดขอเพ่ิม ถาไมพอทานทําหนังสือมาใหมขอเพ่ิมเปน   
๕ ลานบาท ๑๐ ลานบาท ก็ไมมี มีหนังสือเพียงฉบับเดียว ผมจึงขอทานประธานสภาฯ        
ใหตัวแทนทางหลวงชนบทเปนคนสรุปในเรื่องนี้จะไดกระจางไปพรอมๆกัน 

นายเศรษฐา  ปตุเตชะ ขอเชิญตัวแทนทางหลวงชนบท คุณสายันต บุญเพ่ิม วันนี้ทานมาเปนตัวแทน      
ประธานสภาฯ ทางหลวงชนบท มาตอบขอซักถาม 

นายสายันต บุญเพ่ิม เรียนทานประธานสภาฯ ทานสมาชิกสภาฯ และคณะผูบริหาร กระผมนายสายันต 
รอง ผอ .กลุมวิชากา ร  บุญเพ่ิม รองผู อํานวยการกลุมวิชาการ และคุณชาญศักดิ์ คําหลอม เปนผูอํานวยการ     
ตัวแทน ผอ .แขวงฯ   กลุมวิชาการ เปนตัวแทนผูอํานวยการแขวงทางหลวงชนบทระยอง เรื่องของ P.M.Y. 
  ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๔๙ โครงการนี้ศึกษาไลเลี่ยกันกับเกาะเสม็ด P.M.Y.-เลียบทะเลแหลมเจริญ 
  และหาดแมรําพึง โครงการนี้แบงออกเปน ๒ section คือ จากแยก P.M.Y. ไปจนถึง      
  แหลมเจริญ และจากแหลมเจริญขามปากน้ําไปแหลมรุงเรืองและไปถึงหาดแมรําพึง อันนี้เปน
  อีก section หนึ่ง  ซ่ึงในป ๒๕๔๙ ไดศึกษาออกแบบรายละเอียดและศึกษาผลกระทบมาเปน
  เวลา ๑๐ ปแลว หลังจากศึกษาตรง นั้นก็ติดปญหาหลายๆอยาง เรื่องกองพัน ร .๗ ท่ีเก่ียวกับ
  ความม่ันคงท่ีไมสามารถจะผานหนาหาดได เก่ียวกับการยกพลข้ึนบกนาวิกโยธิน หลายๆอยาง 
  และเก่ียวกับความปลอดภัยในการผาน IRPC หลังจากนั้นผมไดเสนอเขาไปใ นงบประมาณของ 
  อบจ . ๓ ลานบาท โครงการท่ีศึกษามาแล วยังไมผานและก็เลยมาสิบปแลว โครงการศึกษา      
  ท่ีผมไดศึกษาดู การศึกษาหลังจากศึกษาเสร็จถาไมมีการนําโครงการมากอสรางหรือดําเนินการ
  ก็จะเปนขอมูลท่ีลาชาไมอัพเดท เม่ือเวลากอสรางเกิดข้ึนภายหลังจากการศึกษามานาน        
  จะทําใหโครงการนี้มีผลกระทบท้ัง สิ่งแวดลอมและสุขภาพ หลังจากท่ี อบจ . ไดใหงบประมาณ
  มา ๓ ลานบาท โครงการครั้งแรกท่ีผมตั้งตัวเลขและชื่อโครงการไว ผมอยากจะไดเยอะๆยาวๆ 
  มีเงิน ๓ ลานบาท แตอยากจะไดถึงหาดแมรําพึง อยากไดปากแมน้ําระยองดวย แตพอไดเงิน
  มาไปหาบริษัทท่ีปรึกษาท่ีไหนก็บอกวา นอยไป ถา ๓ ลานบาทก็ไดแคตรงเจดียกลางน้ํา     
  กอนหนานั้นทําไม P.M.Y. ไมศึกษาเจดียกลางน้ําไปพรอมกัน ชองกฎหมายของ ตัวนี้              
  ในสมัยกอนโบราณสถานจะหางจากจุดกอสราง ตรง P.M.Y. มีปญหากระทบกับสิ่งแวดลอม   
  คือการกอสรางสะพานกอนท่ีจะถึง kantary bay ซ่ึงหางกันอยู ตอนท่ีเสนอ สผ . ครั้งแรก     
  ก็บอกวาไมนาจะกระทบ อยากจะใหผูเก่ียวของในนั้นตอบคําถามวา คนระยองจริงๆ           
  ไมกระทบแคตอกเข็มตรงสะพาน แตก็ไมได สิ่งแวดลอมคราวหลังมาตองอยูในรัศ มี             
  ๒ กิโลเมตร ตองศึกษาหมด เลย เลยกลายเปนท่ีมาวาตองมาศึกษาทีหลัง  ซ่ึงกอนหนานั้น     
  ไมไดศึกษา หลังจากท่ีใหบริษัทท่ีศึกษาสิ่งแวดลอมเดิมอยูแลวมาศึกษา เขาบอกวาแพงไป     
  เงิน ๓ ลานบาท ไดแคบริเวณ P.M.Y. กับนางยักษ ประมาณ ๒.๕๓ กิโลเมตร และพรอมกับ
  สะพาน  พอเงินไมพอก็บอ กวาขอ อบจ. เพ่ิมไหม แตถามาเขาสภาฯ คงจะยุงยากหลายอยาง   
  เลยศึกษาเทาท่ีมีเงิน ๓ ลานบาท 

 
 

ซ่ึงไดประสาน... 
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ซ่ึงไดป ระสานไปทาง ผอ .กองทรัพยฯ แลว ใชเงินแคนี้และศึกษาตรงเจดียกลางน้ําแคนี้       
ในการศึกษาถาศึกษาเสร็จแลว ตอนนี้ไดยื่นเรื่ องไปท่ี พ .ร.ฎ. เวนคืน เพราะมีบางสวนท่ีตอง
เวนคืนดวย ยื่นไปแลวแตก็ตองรอสิ่งแวดลอมนี้ใหเสร็จกอน หลังจากท่ีศึกษาเสร็จแลวยื่นเรื่อง
เขาไปขอ พ.ร.ฎ. เวนคืน และจัดตั้งงบประมาณตอไป อันนี้คือในสวนของ P.M.Y. ในสวนของ
แหลมเจริญคือหลังจากท่ีมีการจัดระเบียบ ชายหาดเสร็จแลว ถนนท่ีอยูในรัศมีน้ําทะเลทวม ถึง 
๕๐ เมตร ตองศึกษา EIA เหมื อนกัน ชวงสะพานขามปากน้ําแหลมเจริญ หลังจากศึกษา
ออกแบบรายละเอียด สะพานตรงนี้มีความยาว ๑,๐๓๐ เมตร และมีถนนเชิงลาดหลายรอยเมตร  
ตอนออกแบบก็จะมีกรมเจาทา มีอะไรตางๆ นานา ท่ีรวมกันเปนค ณะกรรมการ ศึกษากันมา
หลายอยาง อันนี้เปนภาพเสมือนจริงสะพานขามแมปากน้ําแหลมเจริญ ตรงตีนสะพานจะอยู
แถวรานอาหารแหลมเจริญ จะลนมาซะหนอยแตวาจุดกําหนดติดตั้งจะวากันอีกทีหนึ่ง เพราะ
ถาลนออกไปสะพานจะสูงชันมากเกินไป ในสวนท่ีศึกษามาแลว ๑๐ ป มีความคาดหมายวา
รองน้ําท่ีเปลี่ยนไปสแปนสะพานกลางน้ําจะคอนขางกวาง รองน้ําจะเปลี่ยนไปหมดพวกตะกอน 
แพลงตอนตองมีการศึกษาใหม ในสวนของปากน้ําแหลมเจริญจะตองมีการศึกษาผลกระทบ
สิ่งแวดลอมใหมอีกครั้งหนึ่ง อันนี้เปนเคสท่ีสองแลว ซ่ึงเคสแรก P.M.Y.ไดเงินแลว พอเคส       
ท่ีสอง ผมไดใหทางบริษัทท่ีปรึกษาทําประมาณราคามาดวยเลย วาแบบของทางหลวงชนบทมี
อยูแลว มีแบบเรียบรอยพรอมท่ีจะกอสรางแลว ก็ใหทําราคาในการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม 
EIA ตรงสะพานขามปากแมน้ํามาเลย และผมใหเขาทํารายละเอียดมาเรียบรอย เปนเงิน ๔.๕๗ 
ลานบาท สําหรับสะพานขา มน้ําตรงแหลมเจริญ หลังจากท่ีจัดระเบียบชายหาดเรียบรอยและ
ตรงนี้จะทําหรือไมทําผมก็ไดไปประชุมกับทางเทศบาลนครระยองเหมือนกันวาท่ีรื้อออกไปนั้น
ทางชาวบานไดถามวารื้อแลวจะทําไหมหรือจะทําอะไรตอ ทางเทศบาลก็แจงวาระยะท่ีอยู     
ใน ๕๐ เมตร ก็ตองศึกษา EIA เหมือนกัน  เขายังตั้งงบประมาณไมได แตผม อยากจะถามไป    
ยังผูเก่ียวของหรือผูรูวา ถาเปนการปรับปรุงถนนอยางเดียวไมไดกอสราง จะตองศึกษาไหม
ครับ รายละเอียดท่ีทางบริษัทเขาเสนอมา  ผมไดนําเสนออยูบนจอแลว ทางกรมยินดีพยายาม
ติดตามเรื่องนี้วาสะพานขามปากแมน้ําแหลมเจริ ญ คืออยากจะสรางเหมือนสะพานขาม
ปากน้ําแหลมสิงห สะพานขามปากน้ําประแสร ท่ีหลายๆจุดเคยทํามา ทางกรมยินดีจะ
สนับสนุนงบประมาณ แตวาตอนนี้ตั้งงบประมาณกอสรางไมไดเพราะวาติด EIA ตรงปากน้ํา  
ผมขอนําเรียนชี้แจงเพียงเทานี้ครับ 

นายเศรษฐา  ปตุเตชะ เจาของกระทู ประสงคจะอภิปรายหรือซักถามหรือไม 
ประธานสภาฯ    ขอเชิญ ส.อบจ.เสรี สุวรรณวิจิตร  

ส.อบจ.เสรี สุวรรณวิจิตร อยากทราบวาจะมีกําหนดการไหมครับ  วาการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม จะเสร็จ
เม่ือไหร อยางไร เพราะผมมองดูลักษณะระบบการทํางานของระบบราชการ มองวาลาชา 
เพราะวาตอนนี้จ ากปญหาเกาท่ีมีประชาชนบุกรุกอยู  ตอนนี้ ก็เรียบรอยแลว คือทางสวนกลาง
ไดมาเคลียรเรียบรอยแลว ผมอยากฝากตรงนี้ไปยังทาน นายก อบจ . และทานกรม  

 

 

 

ทางหลวงชนบท... 
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ทางหลวงชนบท เพราะวาถนนเสนนี้ถาทําสําเร็จ  ทุกคนก็มองประโยชนตรงกันวาสามารถ
ลําเลียงรถตางๆ  ไปแตละอําเภอไดงายเพราะรถติดเหลือเกิน ประเด็นท่ีสองเรื่องของการ
ทองเท่ียวประโยชนมหาศาล ตรงนี้ผมคิดวาถามีโอกาสไดทําอาจจะเปนจุดแลนดมารคจุดใหม
ของเมือง ซ่ึงเปนท่ีพักผอนหยอนใจ แล ะเปนท่ีสัญจรไปมาคนถายรูปกัน จะสรางรายไดทาง
เศรษฐกิจอีกทางหนึ่ง ผมกังวลวาจะชามากๆ ผมจึงอยากจะฝากทานประธานสภาฯ ไปยังกรม
ทางหลวงชนบทก็ดี ทานฝายบริหารของเราก็ดี เพราะตรงถนนสายนี้คาบเก่ียวถึง ๓ ทองถ่ิน 
คือ เทศบาลตําบลเนินพระ เทศบาลนครระยอง  และเทศบาลตําบลเชิงเนิน ไมอยากใหเรื่องนี้
เงียบหายไป เหตุท่ีตองถามเรื่องนี้เพราะวาได ทราบขอมูลมาวาทางหอการคาจังหวัดเขามี
ความกระตือรือรน ท่ีจะนําเรื่องนี้นําเสนอไปยังทาน รองนายก สมคิด ซ่ึงไดรับการตอบสนอง
คอนขางดี จึงอยากใหทางหลวงชนบทซ่ึงเปนเจาของเรื่องหลักๆ ชวยประสานที เพราะอนาคต
ทาน รมต .คมนาคม คงจะมาทางนี้ และคงจะมาดูงานท่ีทานแน ท านตองทําการบานไวแลว   
จะไดไมชา ขออนุญาตนําเรียนทานประธานสภาฯ ขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา  ปตุเตชะ ขอเชิญตัวแทนทางหลวงชนบท คุณสายันต บุญเพ่ิม 
ประธานสภาฯ 

นายสายันต บุญเพ่ิม เรียนทานประธานสภาฯ และทานสมาชิกสภาฯ โครงการแรกตัว P.M.Y ไดประสาน
รอง ผอ.กลุมวิชาการ  กับทางทาน ผอ.กองทรัพยฯแลว ทางบริษัทท่ีปรึกษาพรอมแลว รอทางเอกสารจากทาง 
ตัวแทน ผอ.แขวงฯ กองทรัพยฯ จะเซ็นตสัญญาลงนามในเร็วๆนี้ สวนเคสท่ีสองคือสะพานขามปากน้ําแหลมเจริญ
  ตามท่ีผมไดใหดูราคาของบริษัทท่ีปรึกษาท่ีไดเสนอมา ตัวนี้ยังไมไดงบประมาณครับ งบประมาณ
  ตรงนี้ยังตั้งไมได เพราะยังไมไดศึกษา EIA ยังไมมงีบประมาณ ผมอยากจะเรียนถาม ทาง อบจ . 
  หรือเทศบาลนครระยอง วาจะสามารถตั้งงบประมาณ ศึกษา EIA ตรงสะพานขาม ปากน้ํา    
  ไดไหม ถาไดศึกษาทางบริษัทจะกําหนดระยะเวลา การศึกษาไว ๓๐๐ วัน เขาแจงมาแลว  
  หลัง จากศึกษามาแลว  ก็จะสง สผ . ถามีการอนุมัติออกมา ทางกรม จะตั้งงบประมาณ             
  ในการกอสรางตอไป 

นายเศรษฐา  ปตุเตชะ ขอเชิญ ทานนายก อบจ. 
ประธานสภาฯ 

นายปยะ ปตุเตชะ ทานประธานสภาฯ ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ผมจะถามวามันเก่ียวเนื่องกันท้ังเสน 
นายก อบจ. สมมุติเราใหเงินทําศึกษาผลกระทบสะพานปากน้ํา และสะพานตัดไปแลวไปออกไหน ไดแตเงิน 

สรางสะพาน สรางลอยไวเฉยๆ แลวไมมีงบประมาณไปตอหรือไปออกพัน ร ๗ ไมได ออก 
IRPC ไมได มันจะไปยังไงถูกไหมครับ มันตองตอเนื่อง ผมเรียนวาสิ่งท่ีผมอยากจะถามในวันนี้
คือวา มันเริ่มเลยตั้งแตสี่แยกสายสาม P.M.Y. เรานี้ เปนสะพานหรืออุโมงค เปนสะพานก็โดน
เขารอง ไมอยากใหสะพานลอยขามหนาบาน เปนอุโมงคก็ตองใชงบประมาณเยอะ พอตอมา
อีกก็ตองเ วนคืนท่ีดินบางสวน พอผานมาอีก ตองทํา EIA กระทบเจดียกลางน้ํา  ไปทะลุสาย
เลียบทะเลเขาเคลียรไวหมดแลว ตองมีทําอะไรอีกไหม ตองผานไปอีก โดยสรุปสวนรวมท้ังหมด
จะตองทําอะไรอยางไรเพียงไหน ถาเราใหแตไมรูวาขางหนาเปนอยางไร คือถาเราใหไปแลว 
๑๐ ป ทําไมจบก็เสียเงินฟรี ตองมาเอาเงินใหมอีกเหมือนครั้งนี้ ความจริงศึกษาไปแลว  แตไมมี
เงิน พอเกิน ๑๐ ปก็เหมือนศูนยขยะเรา ถาทําไปแลวไมไดงบประมาณมาทําระยะเวลาเกิน
ตองมาเริ่มนับหนึ่งใหม อันนี้คือขอจํากัดท่ีเราตองมีความพรอมวา ถาทานยืนยันวาทาน  
 

สามารถใช... 
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สามารถใชผลกระทบ EIA ที่เราใหแลวไปดําเนินการได เราในฐานะคนระยองเสียเงิน ๓ ลานบาท
รอบแรก ๔.๗ ลานบาทหรือไมเกิน ๕ ลานบาทรอบหลังก็ไมมีปญหา อยูท่ีสภาฯ แหงนี้
พิจารณารวมกันวาจะใหหรือไมให แตขอดูวาท้ังหมดทานจะทําแคไหนเพียงไร 

นายเศรษฐา  ปตุเตชะ ขอเชิญตัวแทนทางหลวงชนบท คุณสายันต บุญเพ่ิม 
ประธานสภาฯ 

นายสายันต บุญเพ่ิม เรียนทานประธานสภาฯ ทานสมาชิกสภาฯ และคณะผูบริหาร โครงการดังกลาวถามี
รอง ผอ.กลุมวิชาการ  การศึกษา EIA ดังกลาวเสร็จ  ทางกรมก็ยินดีท่ีจะสนับสนุนงบประมาณ เพียงแตวาอยางท่ี
ตัวแทน ผอ .แขวงฯ  ทานนายก อบจ . เรียนถาม เปนคําถามท่ีอยูในใจผมเหมือนกัน ถาศึกษาแลวไมตอเนื่ อง
  คือไปสรางเสร็จแลวจะไปไหนตอ เพราะครั้งกอนท่ีเราทําไปเจอ IRPC ก็หนักพอสมควรและไมผาน 
  พัน ร๗ ผมเคยนําเสนอโครงการท่ีจังหวัด คือถาผาน พัน ร.๗ ไมได  ไปขางกําแพง พัน ร.๗ กับ
  กําแพง IRPC ถนนเสนนั้นกวางแค ๖ เมตรเทานั้นเอง ผมเสนอวาถาขอดานขวาของทห าร   
  ซัก ๖-๗ เมตร ผมคิดเองวาไมนาจะมีปญหาคือนาจะของายกวาทาง IRPC ทางซายมือ  
  เขาไมใหผานหาด  แตคงอยากใหเกิดโครงการดีๆ แบบนี้ ถาเปนไปไดนาจะศึกษาไปทีเดียวเลย    
  ก็ทําใหทางบริษัทเขานําเสนองบประมาณหรือวาราคา ถาศึกษาพรอมกันทีเดียวเปนเงินเทาไหร 
  ถาศึกษาเฉพาะสะพาน  พอสะพานเสร็จไดงบสรางสะพาน  และจากสะพานไปแหลมรุงเรือง    
  ไป IRPC และไปออกสุขุมวิทก็ไปออกไมได ถาศึกษาทีเดียวผมวานาจะดี 

นายเศรษฐา  ปตุเตชะ ผมเองไดฟงแลวและมีขอสงสัยอยากจะฝากทานเหมือนกันวาในกรณีศึกษาผลกระทบ 
ประธานสภาฯ ทางสิ่งแวดลอม หรือ EIA  ในกรณีท่ีเราบูรณะถนนเพ่ิมตองทําไหม อันนี้เปนขอสงสัย  

ท่ีอยากทราบเหมือนกัน ขอฝากดวยนะครับ 
   เจาของกระทู ประสงคจะอภิปรายหรือซักถาม อีกหรือไม 

ถาไมมี ผมขอขอบคุณทาน ส .อบจ.เสรี สุวรรณวิจิตร ท่ีไดเห็นถึงความสําคัญในการ
ติดตามความคื บหนาโครงการฯ ท่ีเปนประโยชนกับประชาชนชาวจังหวัดระยอง และ
ขอขอบคุณทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ท่ีไดตอบชี้แจง เพ่ือใหสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดระยองไดรับทราบขอเท็จจริง 

ระเบียบวาระท่ี ๔     เรื่อง   ขอสอบถามดวน เรื่อง ความคืบหนาของถนน เลียบชายทะเลระยองไปทาง
แหลมเจริญซีฟูด ขามแมน้ําระยอง   

       (นายเสรี สุวรรณวิจิตร เขต ๘ อําเภอเมืองระยอง  เปนผูเสนอขอสอบถาม) 

นายเศรษฐา  ปตุเตชะ   ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
ประธานสภาฯ 

นางสาวอุมา วิภูษณะ     พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวดั พ.ศ. ๒๕๔๐ และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๔) 
เลขานุการสภาฯ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  มาตรา ๓๒  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดอาจเสนอขอสอบถามตอ

ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดใหผูวาราชการจังหวัดชี้แจงขอเท็จจริงใดๆอันเก่ียวกับ
อํานาจหนาท่ีของราชการสวนภูมิภาคและให หัวหนาหนวยราชการตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบบริหารราชการแผนดินซ่ึงมาปฏิบัติหนาท่ีในเขตจังหวัดชี้แจงขอเท็จจริงใดๆ          
อันเก่ียวกับงานในหนาท่ีได ท้ังนี้ ใหผูวาราชการจังหวัดหรือหัวหนาหนวยราชการดังกลาว
ชี้แจงดวยวาจาหรือเปนหนังสือตอประธานสภาองค การบริหารสวนจังหวัดภายในเวลา        
อันสมควรก็ได 

ผูวาราชการ... 
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  ผูวาราชการจังหวัดหรือหัวหนาหนวยงานราชการยอมมีสิทธิท่ีจะไมตอบคําถามเม่ือ
เห็นวาขอเท็จจริงนั้นเปนเรื่องท่ีเก่ียวกับความม่ันคงของชาติหรือเก่ียวกับนโยบายของการ
บริหารราชการสวนกลางท่ียังไมสมควรเปดเผย 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ และแกไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

ขอ ๑๐๒ วรรคสอง กรณีผูวาราชการจังหวัด หรือหัวหนาหนวยงานราชการมาชี้แจง
ดวยวาจา หากยังไมหมดประเด็นท่ีสอบถาม และประธานสภาองคการ บริหารสวนจังหวัด
อนุญาตผูเสนอขอสอบถามมีสิทธิสอบถามไดอีกสามครั้ง 

นายเศรษฐา  ปตุเตชะ  ขอเชิญ ส .อบจ .เสรี สุวรรณวิจิตร ท่ีไดสอบถามเรื่อง ความคืบหนาของถนนเลียบ
ประธานสภาฯ ชายทะเลระยองไปทางแหลมเจริญซีฟูดขามแมน้ําระยอง 

ส.อบจ.เสรี สุวรรณวิจิตร ทานประธานสภา ฯ เนื่องจาก กระทูในวาระท่ี  ๓ ทางกรมทางหลวงชนบทไดตอบ     
ขอซักถามเปนท่ีนาพอใจ ผมจึงอยากถอนขอสอบถามในวาระท่ี ๔ นี้ครับ 

นายเศรษฐา  ปตุเตชะ เนื่องดวยเจาของขอสอบถามจะขอถอนขอสอบถามในวาระท่ี ๔ เรื่อง ความคืบหนา
ประธานสภาฯ ของถนนเลียบชายทะเลระยองไปทางแหลม เจริญซีฟูด ขามแมน้ําระยอง โดยอาศัยอํานาจ   
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการประชุมสภาทองถ่ิน พ .ศ.๒๕๔๗  และแกไข
  เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ขอ ๕๕ การขอถอนญัตตฯิ จะกระทําเม่ือใดก็ไดเวนแตญัตติ
  นั้น ไดจัดเขาระเบียบวาระแลวตองไดรับความยินยอมจากท่ีประชุมสภาทองถ่ินฯ 
   ตอไปผมจะขอมติท่ีประชุม ขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯท่ีอยูใน    
  ท่ีประชุม วาครบจํานวนเปนองคประชุม ตามระเบียบฯ หรือไม 

มีสมาชิกสภาฯ จํานวน.....20.....คน ครบองคประชุม ตอไปผมจะมติท่ีประชุม 
 สมาชิกสภาฯ ทานใด เห็น ชอบใหถอนขอสอบถามดวน เรื่อง ความคืบหนา ของถนน  
เลียบชายทะเลระยองไปทางแหลมเจริญซีฟูด ขามแมน้ําระยอง   โปรดยกมือข้ึน   
 สมาชิกสภาฯ ทานใด ไมเห็นชอบใหถอนขอสอบถามดวน เรื่อง ความคืบหนาของถนน 
เลียบชายทะเลระยองไปทางแหลมเจริญซีฟูด ขามแมน้ําระยอง   โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม  เปนอันวาท่ีประชุมมีมติ เห็นชอบใหถอนขอสอบถาม ดวน เรื่อง ความคืบหนา ของ
ถนน เลียบชายทะเลระยองไปทางแหลมเจริญซีฟูด ขามแมน้ําระยอง  

เห็นชอบ จํานวน .......18......คะแนนเสียง 
    ไมเห็นชอบ จํานวน ........-........คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง     จํานวน ........2.......คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่อง  ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘  
เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม 

 (นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  เปนผูเสนอ) 

นายเศรษฐา  ปตุเตชะ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
ประธานสภาฯ 

นางสาวอุมา วิภูษณะ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครอง          
เลขานุการสภาฯ สวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๑ และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ 
 

ขอ ๓๑ การโอน... 
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ขอ ๓๑ การโอน การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายการท่ีได เบิกตัดป
หรือขยายเวลาใหเบิกตัดปไว จะกระทําไดตอเม่ือไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจ ใหเบิกตัดปได 
หรือขยายเวลาเบิกตัดป   

นายเศรษฐา ปตุเตชะ     ขอเชิญ นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 
ประธานสภาฯ 

นายปยะ ปตุเตชะ มอบนายกิตติ เกียรติ์มนตรี  รองนายกองคก ารบริหารสวนจังหวัดระยอง คนท่ี ๒    
นายก อบจ.      แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 

นายกิตติ เกียรติ์มนตรี เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง และทานสมาชิกสภาฯ      
รองนายก อบจ.(๒) ผูทรงเกียรติ ทุกทาน  กระผมนายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
  ขอเสนอญัตติเรื่อง  ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ .ศ.๒๕๕๘             
  เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม 

 ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  มีความจําเปนตองขออนุมัติ โอนงบประมาณ
  รายจายประจําป งบประมาณ  พ.ศ. 2558  เพ่ือไปตัง้จายเปนรายการใหม  ดังนี้  

 โอนลด 
แผนงานเคหะและชุมชน 
งานกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 
งบลงทุน 
หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง 
- คาท่ีดินและสิ่งกอสราง    รายการท่ี 68/1 
โอนเพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม 
แผนงานเคหะและชุมชน 
งานกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 
งบลงทุน 
หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง 
- คาท่ีดินและสิ่งกอสราง    รายการท่ี 68/2   

 จึงขอเสนอญัตติ ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2558 
  เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหมดังกลาวนี้  มาเพ่ือใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  
  ไดพิจารณาอนุมัติ  ขอใหทานสมาชิกสภาฯ ดูเอกสารประกอบระเบียบวาระท่ี 5 นะครับ  
  ราย การโอนลด รายการท่ี 68/1 ประเภท  โครงการ ขยายเขตไฟฟาแรงสูงตามถนน
  สายซอยสวนฝรั่ง หมูท่ี 3 ตําบลละหาร  ซ่ึงโครงการนี้เดิมเราจะอุดหนุนนะครับ โดยเราตั้ง
  งบอุดหนุนในป 2559 ใหกับ การไ ฟฟาไปเรียบรอยแลว  ฉะนั้นงบตัวนี้ก็เทากับวาไดถูก
  ดําเนินการไปเรียบรอยแลว ฉะนั้นงบในป 2558 จึงขอโอนลดมาเพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม
  รายการท่ี 68/2 ประเภท โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังกระรอก-วังประดู 
  เรียนใหทานสมาชิกสภาฯ ไดพิจารณาครับ ขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถามหรือไม 
ประธานสภาฯ  ถาไมมี ขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯท่ีอยูในท่ีประชุม วาครบ 
  จํานวนเปนองคประชุม ตามระเบียบฯ หรือไม 

มีสมาชิกสภาฯ จํานวน.....20.....คน ครบองคประชุม ตอไปผมจะมติท่ีประชุม 
 

สมาชิกสภาฯ... 
 



- ๑๗ - 

 สมาชิกสภาฯ ทานใด เห็นควรอนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๕๘  เพ่ือไปตั้งจายรายการใหม  โปรดยกมือข้ึน   
 สมาชิกสภาฯ ทานใด เห็นควรไมอนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๕๘  เพ่ือไปตั้งจายรายการใหม  โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม  เปนอันวาท่ีประชุมมีมติอนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ     
พ.ศ.๒๕๕๘  เพ่ือไปตั้งจายรายการใหม 

อนุมัติ            จํานวน .......18......คะแนนเสียง 
    ไมอนุมัติ         จํานวน ........-........คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง     จํานวน ........2.......คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่อง ญัตติขออนุมัติแกไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 (นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยองเปนผูเสนอ) 

นายเศรษฐา  ปตุเตชะ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
ประธานสภาฯ 

นางสาวอุมา วิภูษณะ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครอง  
เลขานุการสภาฯ สวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

ขอ ๓๑ การโอน การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายการท่ีไดเบิกตัดป
หรือขยายเวลาใหเบิกตัดปไว จะกระทําไดตอเม่ือไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจใหเบิกตัดปได หรือ
ขยายเวลาเบิกตัดป 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ      ขอเชิญ นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 
ประธานสภาฯ 

นายปยะ ปตุเตชะ มอบนายกิตติ เกียรติ์มนตรี  รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระย อง คนท่ี ๒    
นายก อบจ.      แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 

นายกิตติ เกียรติ์มนตรี เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง และทานสมาชิกสภาฯ      
รองนายก อบจ.(๒) ผูทรงเกียรติ ทุกทาน  กระผมนายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
  ขอเสนอญัตติเรื่อง  ขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําป
  งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 

 ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง   มีความจําเปนตองขออนุมัติแกไข เปลี่ยนแปลง
 คําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2558  ดังนี้  

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (เงินรางวัลองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดี
ดานการสงเสริมและจัดการศึกษา) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 

   แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
งานบริหารท่ัวไป 
งบลงทุน 
หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง 
- ประเภท คาท่ีดินและสิ่งกอสราง   รายการท่ี 5 
แผนงานเคหะและชุมชน 
งานไฟฟาถนน 
 

งบลงทุน… 



- ๑๘ - 

งบลงทุน 
หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง 
-  ประเภท คาท่ีดินและสิ่งกอสราง   รายการท่ี 11/2 

    จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ รายจายประจําป
  งบประมาณ พ .ศ. 255 8 ดังกลาวนี้  มาเพ่ือให สภาองคการบริหารสวน จังหวัดระยอง   
  ไดพิจารณาอนุมัติ   ญัตตินี้เปนเรื่องของขอความท่ีจะตอง เปลี่ยนแปลงเพ่ือใหเหมาะสม  
  งบประมาณเทาเดิม ตัวอยางเชน รายการท่ี ๕ ท่ีทางหลวงชนบทไดมาชี้แจง เก่ียวกับเรื่อง   
  การศึกษาความเหมาะสมโครงการ ในรายการท่ี ๕ เดิมก็จะเปนการศึกษา ความเหมาะสม  
    โครงการและการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (สี่แยก P.M.Y) - เลียบทะเล
  ระยอง - สะพานขามปากน้ําระยอง  - หาดแมรําพึง ขอแกไขคําชี้แจงงบประมาณ เปนโครงการ
  ศึกษาวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการกอสรางถนนสาย แยกทางหลวงห มายเลข ๓         
  (สี่แยก P.M.Y) - ถนนเลียบทะเลระยอง  ซ่ึงไมสามารถทําการศึกษาไดไปถึงหาดแมรําพึงนะครับ        
  ใชงบประมาณ ๓ ลานบาทเทาเดิมนะครับ ขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถามหรือไม 
ประธานสภาฯ  ถาไมมี ขอใ หเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯท่ีอยูในท่ีประชุม  วาครบ

จํานวนเปนองคประชุม ตามระเบียบฯ หรือไม 
มีสมาชิกสภาฯ จํานวน.....21......คน ครบองคประชุม ตอไปผมจะขอมติท่ีประชุม 

 สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร อนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๘  โปรดยกมือข้ึน      
 สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร ไมอนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘  โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม       เปนอันวาท่ีประชุมมีมติอนุมัติแกไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณราย จาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 

อนุมัติ            จํานวน .......19.......คะแนนเสียง 
    ไมอนุมัติ         จํานวน .........-........คะแนนเสียง 
 งดออกเสียง     จํานวน ........2........คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี ๗ เรื่อง ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 
    (นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  เปนผูเสนอ)   

นายเศรษฐา  ปตุเตชะ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
ประธานสภาฯ 

นางสาวอุมา วิภูษณะ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครอง          
เลขานุการสภาฯ สวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๑ และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓)  พ.ศ.๒๕๔๓ 

 ขอ ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง  
ท่ีทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจ
อนุมัติของสภาทองถ่ิน 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ      ขอเชิญ นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 
ประธานสภาฯ 
 
 

นายปยะ… 



- ๑๙ - 

นายปยะ ปตุเตชะ มอบนายกิตติ เกียรติ์มนตรี  รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง คนท่ี ๒    
นายก อบจ.      แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 

นายกิตติ เกียรติ์มนตรี เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง และทานสม าชิกสภาฯ      
รองนายก อบจ.(๒) ผูทรงเกียรติ ทุกทาน  กระผมนายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
  ขอเสนอญัตติเรื่อง  ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 

 ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  มีความจําเปนตองขออนุมัติ โอนงบประมาณ
  รายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2559  ดังนี้  

โอนลด 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
งานบริหารท่ัวไป 
งบดําเนินงาน 
หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 
- ประเภท คาวัสดุ    รายการท่ี 6 
โอนเพ่ิม 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
งานบริหารท่ัวไป 
งบลงทุน 
หมวดคาครุภัณฑ คาท่ีดินและส่ิงกอสราง 
- ประเภท คาครุภัณฑยานพาหนะและขนสง  รายการท่ี 6 
โอนลด 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
งานบริหารท่ัวไป 
งบลงทุน 
หมวดคาครุภัณฑ คาท่ีดินและส่ิงกอสราง 
- ประเภท คาครุภัณฑการเกษตร   รายการท่ี 3 
โอนเพ่ิม 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
งานบริหารท่ัวไป 
งบดําเนินงาน 
หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 
- ประเภท คาใชสอย    รายการท่ี 1 
โอนลด 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
งานบริหารท่ัวไป 
งบบุคลากร 
เงินเดือน (ฝายประจํา) 
- ประเภท เงินเดือนพนักงาน   รายการท่ี 1 
แผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน 
งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน 
 

งบดําเนินงาน… 



- ๒๐ - 

งบดําเนินงาน 
หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 
- ประเภท คาใชสอย    รายการท่ี 9 
โอนเพ่ิม 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
งานบริหารท่ัวไป 
งบลงทุน 
คาท่ีดินและส่ิงกอสราง 
- คาบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง รายการท่ี 1 
 จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนงบป ระมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 

  ดังกลาวนี้มาเพ่ือใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  ไดพิจารณาอนุมัติ  ขอเรียนเพ่ิมเติม
  นะครับวาญัตตินี้ก็เปนการโอนลด โอนเพ่ิม ตามรายละเอียดเอกสารประกอบวาระท่ี ๗       
  ถาทานสมาชิกสภาฯ มีขอสงสัยก็สามารถซักถามไดนะครับ ขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ     มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถามหรือไม 
ประธานสภาฯ     ถาไมมี  ขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯท่ีอยูในท่ีประชุม วาครบ 
  จํานวนเปนองคประชุม ตามระเบียบฯ หรือไม   
             มีสมาชิกสภาฯ จํานวน......19........คน  ครบองคประชุม ตอไปผมจะขอมติท่ีประชุม 
      สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร อนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
  พ.ศ.๒๕๕๙  โปรดยกมือข้ึน 
   สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร ไมอนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
  พ.ศ.๒๕๕๙  โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม       เปนอันวาท่ีประชุมมีมติอนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ 
  พ.ศ.๒๕๕๙ 
    อนุมัติ       จํานวน .......17......คะแนนเสียง 
    ไมอนุมัติ        จํานวน ........-........คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง     จํานวน ........2.......คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี ๘     เรื่อง   ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ .ศ.๒๕๕๙  
เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม   

       (นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  เปนผูเสนอ) 

นายเศรษฐา  ปตุเตชะ     มอบนายมนัส สมศักดิ์ รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง คนท่ี ๑  
ประธานสภาฯ ข้ึนทําหนาท่ีเปนประธานท่ีประชุมแทนครับ 

นายมนัส สมศักดิ์ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
รองประธานสภาฯ(๑) 
ประธานฯ  

นางสาวอุมา วิภูษณะ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย วิธีการงบประมาณขององคกร ปกครอง          
เลขานุการสภาฯ สวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๑  และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ 

ขอ ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง  
ท่ีทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจ
อนุมัติของสภาทองถ่ิน 

นายมนัส... 



- ๒๑ - 
 

นายมนัส สมศักดิ์       ขอเชิญ นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 
รองประธานสภาฯ(๑) 
ประธานฯ 

นายปยะ ปตุเตชะ มอบนายกิตติ เกียรติ์มนตรี  รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง คนท่ี ๒    
นายก อบจ.      แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 

นายกิตติ เกียรติ์มนตรี เรียนทานประธาน สภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง และทานสมาชิกสภาฯ      
รองนายก อบจ.(๒) ผูทรงเกียรติ ทุกทาน  กระผมนายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
  ขอเสนอญัตติเรื่อง  ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ .ศ.๒๕๕๙      
  เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม 

 ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  มีความจําเปนตองขออนุมัติ โอนงบประมาณ
  รายจายประจําป งบประมาณ  พ.ศ.2559  เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม ดังนี้  

โอนลด    
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
งานบริหารท่ัวไป 
งบลงทุน 
หมวดคาครุภัณฑ คาท่ีดินและส่ิงกอสราง 
- ประเภท คาครุภัณฑสํานักงาน   รายการท่ี 26 
โอนเพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
งานบริหารท่ัวไป 
งบลงทุน 
หมวดคาครุภัณฑ คาท่ีดินและส่ิงกอสราง 
- ประเภท คาครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ  รายการท่ี 1 
โอนลด 
แผนงานการเกษตร 
งานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม 
หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 
- ประเภท คาใชสอย    รายการท่ี 1 
โอนเพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม 
 แผนงานการเกษตร 
งานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม 
งบลงทุน 
คาท่ีดินและส่ิงกอสราง 
- คาบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง รายการท่ี 4 
 
 
 
 

จึงขอเสนอ… 
 



- ๒๒ - 
 

   จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559   
  เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม  ดังกลาวนี้มาเพ่ือใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง          
  ไดพิจารณาอนุมัติ  ขอเรียนเพ่ิมเติมนะครับวาในญัตตินี้เปนเรื่องของการโอนลดเพ่ือไปตั้งจายเปน
  รายการใหม ตามเอกสารประกอบวาระท่ี ๘ นะครับ ถาทานสมาชิกสภาฯ มีขอสงสัยก็ซักถามได
  นะครับ ขอบคุณครับ 

นายมนัส สมศักดิ์        มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถามหรือไม 
รองประธานสภาฯ(๑)     ถาไมมี  ขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิก สภาฯท่ีอยูในท่ีประชุม  วาครบ
ประธานฯ จํานวนเปนองคประชุม  ตามระเบียบฯ หรือไม 
             มีสมาชิกสภาฯ จํานวน.......17........คน  ครบองคประชุม ตอไปผมจะขอมติท่ีประชุม 
    สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร อนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
  พ.ศ.๒๕๕๙ เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม  โปรดยกมือข้ึน 
    สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร ไมอนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
  พ.ศ.๒๕๕๙ เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม  โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม       เปนอันวาท่ีประชุมมีมติอนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ  
  พ.ศ.๒๕๕๙  เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม   
    อนุมัติ       จํานวน .......15......คะแนนเสียง 
    ไมอนุมัติ        จํานวน ........-........คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง   จํานวน ........2.......คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี ๙ เรื่อง  ญัตติขออนุมัติแกไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแ จงงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 (นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  เปนผูเสนอ) 

นายมนัส สมศักดิ์ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
รองประธานสภาฯ(๑) 
ประธานฯ  

นางสาวอุมา วิภูษณะ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
เลขานุการสภาฯ  พ.ศ. ๒๕๔๑ และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
   ขอ ๒๙  การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจ งงบประมาณรายจาย ในหมวด คาครุภัณฑ 

ท่ีดินและสิ่งกอสราง  ท่ีทําใหลั กษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงสถานท่ี
กอสราง ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน   

นายมนัส สมศักดิ์       ขอเชิญ นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 
รองประธานสภาฯ(๑) 
ประธานฯ 

นายปยะ ปตุเตชะ มอบนายกิตติ เกียรติ์มนตรี  รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง คนท่ี ๒    
นายก อบจ.      แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 

 

 

นายกิตต…ิ 



 
- ๒๓ - 

 
นายกิตติ เกียรติ์มนตรี เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง และทานสมาชิกสภาฯ      
รองนายก อบจ.(๒) ผูทรงเกียรติ ทุกทาน  กระผมนายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
  ขอเสนอญัตติเรื่อง  ขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้ แจงงบประมาณรายจายประจําป
  งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

  ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง มีความจําเปนตองขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลง
  คําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559  ดังนี้  
   แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

งานบริหารท่ัวไป 
งบลงทุน 
หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง 
- ประเภท คาครุภัณฑการเกษตร   รายการท่ี 3 
- ประเภท คาครุภัณฑยานพาหนะและขนสง  รายการท่ี 6 
แผนงานการศึกษา 
งานบริหารงานท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา 
งบลงทุน 
หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง 
- ประเภท คาครุภัณฑสํานักงาน   รายการท่ี 4,6 
- ประเภท คาครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร  รายการท่ี 1 
- ประเภท คาท่ีดินและสิ่งกอสราง   รายการท่ี 49,55 
แผนงานเคหะและชุมชน 
งานไฟฟาถนน 
งบลงทุน 
คาท่ีดินและส่ิงกอสราง 
- คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค   รายการท่ี 38 

    จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบป ระมาณรายจายประจําป
  งบประมาณ พ .ศ. 255 9 ดังกลาวนี้  มาเพ่ือใหสภาองคการบริหารสวน จังหวัดระยอง  
  ไดพิจารณาอนุมัติ   ขอเรียนเพ่ิ มเติมนะครับ สําหรับในญัตตินี้เปนการแกไขขอความให      
  ความเหมาะสมและถูกตอง งบประมาณเทาเดิมนะครับ ขอบคุณครับ 

นายมนัส สมศักดิ์ มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถามหรือไม 
รองประธานสภาฯ(๑) ถาไมมี ขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯท่ีอยูในท่ีประชุม  วาครบ
ประธานฯ จํานวนเปนองคประชุม ตามระเบียบฯ หรือไม 

มีสมาชิกสภาฯ จํานวน.....17.....คน ครบองคประชุม ตอไปผมจะมติท่ีประชุม 
 สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร อนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  โปรดยกมือข้ึน      
 สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร ไมอนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  โปรดยกมือข้ึน 
 
 

มติท่ีประชุม… 
 



- ๒๔ - 
 

มติท่ีประชุม  เปนอันวาท่ีประชุมมีมติอนุมัติแกไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

อนุมัติ            จํานวน ......15......คะแนนเสียง 
    ไมอนุมัติ         จํานวน ........-........คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง     จํานวน ........2.......คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี ๑๐   เรื่อง ญัตติขอความเห็นชอบโอนทรัพยสินใหหนวยงานอ่ืน    
๑๐.๑ โอนโครงการปรับปรุงภูมิทัศนหาดกนปกบริเวณริมคลองชลประทาน

ฝงทิศตะวันตก  และฝงทิศตะวันตก (ชวงท่ี ๒) เขตเทศบาล นครระยอง อําเภอ
เมืองระยอง จังหวัดระยอง ใหกับเทศบาลนครระยอง 

๑๐ .๒ โอนลาน ค .ส.ล. อเนกประสงคในพ้ืนท่ีโรงเรียนมาบตาพุดพัน
พิทยาคาร ใหกับโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร 

        (นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  เปนผูเสนอ)     

นายมนัส สมศักดิ์ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
รองประธานสภาฯ(๑) 
ประธานฯ  

นางสาวอุมา วิภูษณะ   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการ          
เลขานุการสภาฯ สวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๓๕  และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  ขอ ๑๕๐ หลังจากการตรวจสอบแลว พัสดุใดหมดความจําเปนหรือหากใชราชการ

ตอไปจะสิ้นเปลืองค าใชจายมาก ใหเจาหนาท่ีพัสดุเสนอรายงานตอหัวหนาฝายบริหารของ
หนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน เพ่ือพิจารณาสั่งใหดําเนินการตามวิธีการอยางหนึ่ง   
อยางใด ดังตอไปนี้ 

ฯลฯ 
  (๓) โอน ใหแกสวนราชการ หนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ินอ่ืน หนวยงานอ่ืน  

ซ่ึงมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจ หรือองคการสถาน
สาธารณกุศล ตามมาตรา ๔๗(๗) แหงประมวลรัษฎากร ท้ังนี้ ใหมีหลักฐาน  การสงมอบไว    
ตอกันดวย 

ฯลฯ 

ขอ ๑๕๕ การใหบุคคลใดใชประโยชนหรือไดรับสิทธิใดๆ อันเก่ียวกับพัสดุประเภท
ท่ีดินหรือสิ่งกอสรางของหนวยการบริหา รราชการสวนทองถ่ิน ตองไดรับ ความเห็นชอบจาก
สภาหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ินนั้น 

นายมนัส สมศักดิ์ ๑๐ .๑ โอนโครงการปรับปรุงภูมิทัศนหาดกนปกบริเวณริมคลองชลประทาน             
รองประธานสภาฯ(๑) ฝงทิศตะวันตก และฝงทิศตะวันตก (ชวงท่ี ๒) เขตเทศบาลนครระยอง อําเภอเมืองระยอง  
ประธานฯ จังหวัดระยอง ใหกับเทศบาลนครระยอง 
   ขอเชิญ นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 

นายปยะ ปตุเตชะ มอบนายกิตติ เกียรติ์มนตรี  รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง คนท่ี ๒    
นายก อบจ.      แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 

 

นายกิตต…ิ 



- ๒๕ - 

 

นายกิตติ เกียรติ์มนตรี เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง และทานสมาชิกสภาฯ      
รองนายก อบจ.(๒) ผูทรงเกียรติ ทุกทาน  กระผมนายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
  ขอเสนอญัตติเรื่อง  โอนโค รงการปรับปรุงภูมิทัศนหาดกนปกบริเวณริมคลอ งชลประทาน      
  ฝงทิศตะวันตก  และฝงทิศตะวันตก (ชวงท่ี ๒) เขตเทศบาลนครระยอง อําเภอเมืองระยอง 
  จังหวัดระยอง ใหกับเทศบาลนครระยอง 
   ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  มีความประสงคเสนอญัตติขอความเห็นชอบ
  โอนโครงการดังนี้ 
   1. จางเหมาปรับปรุงภูมิทัศนหาดกนปกบริเวณริมคลองชลประทานฝงทิศ ตะวันตก 
 พรอมอาคารสิ่งปลูกสราง เขตเทศบาลนครระยอง อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง        
 (ตามแบบ อบจ .รย.) วงเงินตามสัญญาจาง เปนเงิน 1,999,000.-บาท (หนึ่งลานเกาแสน-  
 เกาหม่ืนเกาพันบาทถวน) ใหกับเทศบาลนครระยอง 
   2. จางเหมาปรับปรุงภูมิทัศนหาดกนปกบริเวณริมคลองชลประทานฝงทิศตะวันตก     
  (ชวงท่ี 2) พรอมอาคารสิ่งปลูกสราง เขตเทศบาลนครระยอง อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 
  (ตามแบบ อบจ .รย.) วงเงินตามสัญญาจาง  เปนเงิน 1,991,000.-บาท (หนึ่งลานเกาแสน-    
  เกาหม่ืนหนึ่งพันบาทถวน) ใหกับเทศบาลนครระยอง  โดยมีหลักการเหตุผลในการโอนครั้งนี้คือ 
   1. โครงการดังกลาวอยูในพ้ืนท่ีการดูแลรัก ษา ของเทศบาลนครระยอง จะดูแลไดดี
  และมีประสิทธิภาพ 
   2. องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ลดคาใชจ ายในการบํารุงรักษาโครงการ
  ปรับปรุงภูมิทัศนหาดกนปกบริเวณริมคลองชลประทานฝงทิศตะวันตก พรอมอาคารและ       
  สิ่งปลูกสราง เขตเทศบาลนครระยอง อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 
   3. การพัฒนาเพ่ิมเติม หรือปรับปรุง ดัดแปลง เปนไปตามความตองการของพ้ืนท่ี 
  และสามารถดําเนินการไดอยางรวดเร็ว พรอมท้ังใชงบประมาณของเทศบาลนครระยอง 
   จึงเรียนมาเพ่ือ ให สภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  ไดโปรดพิจารณา            
  ใหความเห็นชอบ ในการโอนทรัพยสินดังกลาวตอไป 

นายมนัส สมศักดิ์ ขอเชิญทานนายก อบจ.ชี้แจงเพ่ิมเติมครับ 
รองประธานสภาฯ(๑) 
ประธานฯ  

นายปยะ ปตุเตชะ ทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรต ิ     
นายก อบจ. ทุกทาน กระผมนายปยะ ปตุเตชะ นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  วาระนีข้อชี้แจง
  เพ่ิมเติมนะครับ เปนทรัพยสินของ อบจ.ท่ีอยูในพ้ืนท่ีเขตเทศบาล เรามีขอตกลงกันไวนะครับวา
  จะไปปรับปรุงภูมิทัศนตามขอเสนอของทานสมาชิกสภาฯ ทานหนึ่ง แลวก็เกิดปญหาข้ึนนะครับ 
  เพราะวาเรา ไมไดไปบริหารจัดการ หนวยงาน ท่ีจะไปบริหารจัดการไดดีท่ีสุด คือเทศบาลนคร
  ระยอง เปนการแกปญหาของทรัพยสินท่ีมีอยู และเปนไปตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย
  ท่ีเราจะโอนไปใหกับเทศบาลนครระยอง สภาฯแหงนีเ้คยพิจารณาเรื่องการโอนทรัพยสินหลายครั้ง 

 

 

 

ก็เปนไป... 



- ๒๖ - 
 

   ก็เปนไปตามสิ่งท่ีเทศบาลน ครระยอง เจาของพ้ืนท่ีตองการ ฝากเรียนทานสมาชิกสภาฯ        
  ทานส.อบจ.เสรี สุวรรณวิจิตร ชวยประสานตอดวยนะครับ วาใหเทศบาลนครระยองไปดําเนินการ        
  ทําอะไรท่ีเปนประโยชนก็ ทําไดเลย เม่ือเราโอนไปใหแลว เปนหนาท่ีของเทศบาลนครระยอง      
  ท่ีจะไปใชสอยตอ ถาท้ิงไว จะเปนปญหา เพราะวาตอนนี้มีใครไปอยูไมรู เต็มไปหมด ผมขอฝาก
  ทาน ส.อบจ.เสรี สุวรรณวิจิตรดวยนะครับ ขอบคุณครับ 

นายมนัส สมศักดิ์ มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถามหรือไม 
รองประธานสภาฯ(๑) ถาไมมี ขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯ ท่ีอยูในท่ีประชุม วาครบ
ประธานฯ จํานวนเปนองคประชุม ตามระเบียบฯ หรือไม 

มีสมาชิกสภาฯ จํานวน.....19.....คน ครบองคประชุม ตอไปผมจะขอมติท่ีประชุม 
สมาชิกสภาฯ ทานใด เห็นชอบโอนโครงการปรับปรุงภูมิทัศนหาดกนปก บริเวณ      

ริมคลองชลประทานฝงทิศตะวันตก  และฝงทิศตะวันตก (ชวงท่ี ๒) เขตเทศบาลนครระยอง  
อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ใหกับเทศบาลนครระยอง  โปรดยกมือข้ึน 

สมาชิกสภาฯ ทานใด ไมเห็นชอบโอนโครงการปรับปรุงภูมิทัศนหาดกนปก บริเวณ   
ริมคลองชลประทานฝงทิศตะวันตก  และฝงทิศตะวันตก (ชวงท่ี ๒) เขตเทศบาลนครระยอง  
อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ใหกับเทศบาลนครระยอง  โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม        เปนอันวาท่ีประชุมมีมติ เห็นชอบโอนโครงการปรับปรุงภูมิทัศนหาดกนปกบริเวณ
ริมคลองชลประทานฝงทิศตะวันตก และฝงทิศตะวันตก (ชวงท่ี ๒) เขตเทศบาลนครระยอง 
อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ใหกับเทศบาลนครระยอง 

   เห็นชอบ  จํานวน .......17........ คะแนนเสียง 
   ไมเห็นชอบ  จํานวน .........-.......... คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง  จํานวน .........2......... คะแนนเสียง 

นายมนัส สมศักดิ์ ตอไปเปนขอ ๑๐.๒ โอนลาน ค .ส.ล. อเนกประสงคในพ้ืนท่ีโรงเรียนมาบตาพุด พัน     
รองประธานสภาฯ(๑)  พิทยาคาร ใหกับโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร 
ประธานฯ  ขอเชิญ นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 

นายปยะ ปตุเตชะ มอบนายกิตติ เกียรติ์มนตรี  รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง คนท่ี ๒    
นายก อบจ.      แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 

นายกิตติ เกียรติ์มนตรี เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดร ะยอง และทานสมาชิกสภาฯ      
รองนายก อบจ.(๒) ผูทรงเกียรติ ทุกทาน  กระผมนายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
  ขอเสนอญัตติเรื่อง  โอนลาน ค .ส.ล. อเนกประสงคในพ้ืนท่ีโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร 
  ใหกับโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร 
   ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  มี ความประสงคเสนอญัตติขอความเห็นชอบ
  โอนลาน ค .ส.ล. อเนกประสงคในพ้ืน ท่ีโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร ตําบลเนินพระ   
  อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง  ขนาดกวาง 50.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร หนาเฉลี่ย         
  0.50 เมตร หรือลงดินถมไมนอยกวา 2,000 ลูกบาศกเมตรแนน และกอสรางลาน ค.ส.ล.  

 

 

ขนาดกวาง... 

 



- ๒๗ - 

 

ขนาดกวา ง 35.00 เมตร ยาว 70 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 
 2,450 ตารางเมตร (ตามแบบ อบจ .รย.) เปนเงิน 1,398,500.- บาท (หนึ่งลานสามแสน-    
 เกาหม่ืนแปดพัน หาร อยบาทถวน ) ใหกับโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร  โดยมีหลักการ
 เหตุผลในการโอนครั้งนี้ คือ 

1. ลาน ค.ส.ล. ดังกลาว อยูในพ้ืนท่ีการดูแลรักษาของโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร 
จะดูแลไดดีและมีประสิทธิภาพ 
 2. องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ลดคาใชจายในการบํารุงรักษาล าน ค .ส.ล.
อเนกประสงคในพ้ืนท่ีโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร ตําบลเนินพระ อําเภอเมืองระยอง   
จังหวัดระยอง 

   3. การพัฒนาเพ่ิมเติม หรือปรับปรุง ดัดแปลงเ ปนไปตามความตองการ ของโรงเรียน 
  และสามารถดําเนินการไดอยางรวดเ ร็ว พรอมท้ังใชงบประมาณของ โรงเรียนมาบตาพุดพัน
  พิทยาคาร 
   จึงเรียนมาเพ่ือใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  ไดโปรดพิจารณาใหความเห็นชอบ 
  ในการโอนทรัพยสินดังกลาวตอไป   

นายมนัส สมศักดิ์ มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถามหรือไม 
รองประธานสภาฯ(๑) ถาไมมี ขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกส ภาฯ ท่ีอยูในท่ีประชุม วาครบ
ประธานฯ จํานวนเปนองคประชุม ตามระเบียบฯ หรือไม 

มีสมาชิกสภาฯ จํานวน.....19......คน ครบองคประชุม ตอไปผมจะขอมติท่ีประชุม 
สมาชิกสภาฯ ทานใด เห็นชอบโอนลาน ค .ส.ล. อเนกประสงคในพ้ืนท่ีโรงเรียน      

มาบตาพุดพันพิทยาคาร ใหกับโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร  โปรดยกมือข้ึน 
สมาชิกสภาฯ ทานใด ไมเห็นชอบ โอนลาน ค .ส.ล. อเนกประสงคในพ้ืนท่ีโรงเรียน       

มาบตาพุดพันพิทยาคาร ใหกับโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร  โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม        เปนอันวาท่ีประชุมมีมติ เห็นชอบ โอนลาน ค.ส.ล. อเนกประสงคในพ้ืนท่ีโรงเรียน    
มาบตาพุดพันพิทยาคาร ใหกับโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร 

   เห็นชอบ  จํานวน .......17........ คะแนนเสียง 
   ไมเห็นชอบ  จํานวน .........-.......... คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง  จํานวน .........2......... คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี ๑๑ เรื่อง  ญัตตขิอความเห็นชอบใหชุมชน หมูท่ี ๓ ตําบลหนองละลอก อําเภอบานคาย 
   จังหวัดระยอง ใชพ้ืนท่ีขององคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ในการจัดวางอุปกรณ
   เครื่องเลนกีฬากลางแจง 
   (นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  เปนผูเสนอ) 

นายมนัส สมศักดิ์ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
รองประธานสภาฯ(๑) 
ประธานฯ  

 

 

นางสาวอุมา… 

 



- ๒๘ - 
 

นางสาวอุมา วิภูษณะ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการ          
เลขานุการสภาฯ สวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๓๕ และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ.๒๕๕๘ 
  ขอ ๑๕๕ การใหบุคคลใดใชปร ะโยชนหรือไดรับสิทธิใดๆ อันเก่ียวกับพัสดุประเภท

ท่ีดินและสิ่งกอสรางของหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน ตองไดรับความเห็นชอบจาก
สภาหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ินนั้น 

นายมนัส สมศักดิ์       ขอเชิญ นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 
รองประธานสภาฯ(๑) 
ประธานฯ 

นายปยะ ปตุเตชะ มอบนายกิตติ เกียรติ์มนตรี  รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง คนท่ี ๒    
นายก อบจ.      แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 

นายกิตติ เกียรติ์มนตรี เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง และทานสมาชิกสภาฯ      
รองนายก อบจ.(๒) ผูทรงเกียรติ ทุกทาน  กระผมนายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
  ขอเสนอญัตติเรื่อง  ขอความเห็นชอบใหชุมชน หมูท่ี ๓ ตําบลหนองละลอก อําเภอบานคาย  
  จังหวัดระยอง ใชพ้ืนท่ีขององคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ในการจัดวา งอุปกรณเครื่องเลน
  กีฬากลางแจง 
   ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  มีความประสงคเสนอญัตติขอความเห็นชอบ
 ใหชุมชน หมูท่ี 3 ใชพ้ืนท่ีขององคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ในการจัดวางอุปกรณ     
  เครื่องเลนกีฬากลางแจง จํานวน 2 แปลง ดังนี้ 
                       1.โฉนดท่ีดินเลขท่ี 29530 เลมท่ี 296 หนา 30 ระวาง 5234I4814-9 เลขท่ีดิน 9 
  หนาสํารวจ 3483 ตําบลหนองละลอก อําเภอบานคาย จังหวัดระยอง  จํานวน 2 ไร      
  1 งาน 08 ตารางวา 
                     2.โฉนดท่ีดินเลขท่ี 29531 เลมท่ี 296 หนา 31 ระวาง 5234I4814-9 เลขท่ีดิน 9 
 หนาสํารว จ 3484 ตําบลหนองละลอก อําเภอบานคาย จังหวัดระยอง  จํานวน 3 ไร      
  3 งาน 04 ตารางวา  
   มีหลักการเหตุผลในการเห็นชอบอนุมัติครั้งนี้คือ 
                    1. ท่ีดินท้ัง 2 แปลงดังกลาว อยูในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
                    2. เพ่ือใชประโยชนสําหรับเด็กและเยาวชน ประชาชน หมูท่ี 3 ตําบลหนองละลอก 
  อําเภอบานคาย จงัหวัดระยอง ไดออกกําลังกาย เพ่ือใหรางกายแข็งแรง หางไกลยาเสพติด    
  รูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน 
                    3. การใหบุคคลใดใชประโยชนหรือไดรับสิทธิใด ๆ อันเก่ียวกับพัสดุประเภทท่ีดินหรือ
  กอสรางสรางของหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน ตองไดรับความเห็นชอบจากสภา
  หนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ินนั้น 
          จึงเรียนมาเพ่ือสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ไดโปรดพิจารณาใหความเห็นชอบ
  ใหชุมชนใชพ้ืนท่ีในท่ีดินดังกลาวตอไป   

 

 

นายมนัส... 

 



- ๒๙ - 

 

นายมนัส สมศักดิ์ ขอเชิญทานนายก อบจ.ชี้แจงเพ่ิมเติมครับ 
รองประธานสภาฯ(๑) 
ประธานฯ  

นายปยะ ปตุเตชะ ทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรต ิ     
นายก อบจ. ทุกทาน  กระผมนายปยะ ปตุเตชะ นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  ญัตตินี้ คือท่ีดิน
  ท่ี อบจ .ไดรับมอบมาจากชาวบานพ่ีนองในเขตหมู ท่ี ๓  ตําบลหนองละลอก  แลวผูใหญบาน  
  ชาวบาน เขามีความประสงคจะใชเปนลานกีฬากลาง แจง ผมก็เห็นวาดี สงเสริมให ชาวบาน
  ออกกําลังกาย แตอํานาจอยูท่ีสภาฯแหงนี้นะครับ ขอบคุณครับ 

นายมนัส สมศักดิ์        มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถามหรือไม 
รองประธานสภาฯ(๑)     ถาไมมี  ขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจส อบสมาชิกสภาฯท่ีอยูในท่ีประชุม  วาครบ
ประธานฯ จํานวนเปนองคประชุม ตามระเบียบฯ  หรือไม 

มีสมาชิกสภาฯ จํานวน......20.......คน  ครบองคประชุม ตอไปผมจะขอมติท่ีประชุม 
สมาชิกสภาฯ ทานใด เห็นชอบใหชุมชน หมูท่ี ๓ ตําบลหนองละลอก อําเภอบานคาย 

จังหวัดระยอง ใชพ้ืนท่ีขององค การบริหารสวนจังหวัดระยอง ในการจัดวางอุปกรณเครื่องเลน
กีฬากลางแจง  โปรดยกมือข้ึน   

สมาชิกสภาฯ ทานใด ไมเห็นชอบใหชุมชน หมูท่ี ๓ ตําบลหนองละลอก อําเภอบานคาย 
จังหวัดระยอง ใชพ้ืนท่ีขององคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ในการจัดวางอุปกรณ  เครื่องเลน
กีฬากลางแจง  โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม       เปนอันวาท่ีประชุมมีมติเห็นชอบใหชุมชน หมูท่ี ๓ ตําบลหนองละลอก อําเภอบานคาย 
จังหวัดระยอง ใชพ้ืนท่ีขององค การบริหารสวนจังหวัดระยอง  ในการจัดวางอุปกรณ    
เครื่องเลนกีฬากลางแจง 

    เห็นชอบ  จํานวน .......18........ คะแนนเสียง 
   ไมเห็นชอบ  จํานวน .........-.......... คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง  จํานวน .........2......... คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี ๑๒ เรื่อง  การคัดเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนอนุบาลนานาชาติ
   ตากสินระยอง 
  (นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เปนผูเสนอ) 

นายมนัส สมศักดิ์ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
รองประธานสภาฯ(๑) 
ประธานฯ  

นางสาวอุมา วิภูษณะ กฎกระทรวง กําหนดจํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการสรรหา การเลือก
เลขานุการสภาฯ ประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดํารงตําแหนงและการพนจากตําแหนงของ
  คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๔๖ 
  ขอ ๒ ในสถานศึกษาขนาดเล็กใหมีคณะกรรมการสถ านศึกษาข้ันพ้ืนฐานจํานวน     

เกาคน และสถานศึกษาขนาดใหญใหมีคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานจํานวนสิบหาคน
ประกอบดวย 

 
(๕) กรรมการ… 

 



 
- ๓๐ - 

 
  (๕) กรรมการท่ีเปนผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวนหนึ่งคน 
  ขอ ๕ ใหผูอํานวยการดําเนินการสรรหาและเลือกประธานกรรมก ารและกรรมการ

ตามหลักเกณฑและวิธีการ ดังตอไปนี้ 
  (๓) การสรรหาและเลือกกรรมการตามขอ ๒ (๕) ใหดําเนินการโดยสภาขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ินนั้น    

นายมนัส สมศักดิ์       ขอเชิญ นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 
รองประธานสภาฯ(๑) 
ประธานฯ 

นายปยะ ปตุเตชะ มอบนายกิตติ เกียรติ์มนตรี  รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง คนท่ี ๒    
นายก อบจ.      แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 

นายกิตติ เกียรติ์มนตรี เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง และทานสมาชิกสภาฯ      
รองนายก อบจ.(๒) ผูทรงเกียรติ ทุกทาน  กระผมนายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
  ขอเสนอญัตติเรื่อง การคัดเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนอนุบาลนานาชาติ
  ตากสินระยอง 
   ดวยคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเ รียนอนุบาลนานาชาติ ตากสินระยอง       
  ไดดํารงตําแหนงครบวาระ 4 ป เม่ือวันท่ี 25 พฤษภาคม 2559 กองการศึกษาศาสนาและ
  วัฒนธรรม  มีความประสงคขอใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง พิจารณาสรรหาและ
  เลือกกรรมการท่ีเปนผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน 1 คน เขารวมเปน
  คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนอนุบาลนานาชาติ ตากสินระยอง  เพ่ือใหเปนไป
  ตามกฎกระทรวง กําหนดจํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการสรรหาการเลือก
  ประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดํารงตําแหนง และการพนจากตําแหนงของ
  คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2546 ขอ 2(5) และขอ 5(3) 
    จึงเรียนมาเพ่ือใหสภ าองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  ไดโปรดพิจารณาคัดเลือก
  ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  จํานวนหนึ่งคนเปนคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
  โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยองตอไป 

นายมนัส สมศักดิ์ ตอไปเปนการคัดเลือกผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน ๑ คน เป น 
รองประธานสภาฯ (๑)  คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอ ง
ประธานฯ  ขอเชิญ สมาชิกสภาฯ เสนอผูท่ีเห็นสมควรเปนคณะกรรมการฯ ขอเชิญครับ 
  ขอเชิญ ส.อบจ.หมอขวด เหล็กเพ็ชร ครับ 

ส.อบจ.หมอขวด เหล็กเพ็ชร   เรียน  ทานประธานสภาฯ และทานสมาชิกส ภาฯ  ผูทรงเกียรติ  ทุกทาน กระผม  
 นายหมอขวด เหล็กเพ็ชร ส.อบจ. เขต 5 อําเภอแกลง 
  ผมขอเสนอนายรุงโรจน ศิลมัฐ ส.อบจ. เขต 5 อําเภอเมืองระยอง เปนคณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 
 
 
 
 

นายมนัส… 
 



- ๓๑ - 
 

นายมนัส สมศักดิ์ ขอผูรับรองดวย / มีผูรับรองถูกตองตามระเบียบ  
รองประธานสภาฯ(๑) มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ทานอ่ืนหรือไม ถาไมมีถือว าท่ีประชุม
ประธานฯ เห็นชอบตามท่ี ส.อบจ.หมอขวด เหล็กเพ็ชร เสนอ 

มติท่ีประชุม  เปนอันวาท่ีประชุมมีมติเลือก ส.อบจ.รุงโรจน ศิลมัฐ เปนคณะกรรมการสถานศึกษา
ข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 

ระเบียบวาระท่ี ๑๓ เรื่อง เพ่ือทราบ 
 - การประกาศใชแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๖๐ –  ๒๕๖๒) 
 ขององคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
   (นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  เปนผูเสนอ) 

นายมนัส สมศักดิ์     ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
รองประธานสภาฯ(๑) 
ประธานฯ   

นางสาวอุมา วิภูษณะ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร ปกครอง  
เลขานุการสภาฯ  สวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ 
  ขอ ๒๔ ใหผูบริหารทองถ่ินประกาศใชแผนพัฒนาท่ีอนุมัติแลว และนําไปปฏิบัติ 

รวมท้ังแจงสภาทองถ่ิน คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการองคการบริหารสวน
จังหวัด อําเภอ หนวยงานท่ีเก่ียวของ และประกาศใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกัน
ภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีประกาศใชและปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน 

นายมนัส สมศักดิ์  ขอเชิญ นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 
รองประธานสภาฯ(๑) 
ประธานฯ   

นายปยะ ปตุเตชะ มอบนาย วราวุธ ปนเงิน  รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง คนท่ี ๑       
นายก อบจ.      แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 

นายวราวุธ ปนเงิน  เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังห วัดระยอง และทานสมาชิกสภาฯ        

รองนายก อบจ.(๑) ผูทรงเกียรติ ทุกทาน  กระผมนายวราวุธ ปนเงิน รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
  ขอเสนอเรื่อง การประกาศใชแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) ขององคการบริหารสวน
  จังหวัดระยอง 
   ดวยองคการบริหารสวนจังหวดัระยอง ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560- 
  2562) ขององคการบริหารสวนจังหวัดระยอง แลวเสร็จและประกาศใชเม่ือวันท่ี 31 พฤษภาคม 
       2559 เพ่ือใหการประกาศใชแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 –  2562) ขององคการบริหาร
  สวนจังหวัดระยอง เปนไปดวยความเรียบรอย ถูกตองตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด 
      ท่ี มท 0810.2/ว 0600 เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑการจัดทําและประสานแผนพัฒนา    
  ทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ลงวันท่ี 29 มกราคม 2559  กําหนดหวงเวลา         
  ในปฏิทินการจัดทําและประสานแผนพัฒนาขององคกรปกครอง สวนทองถ่ิน ขอ 9        
  ผูบริหารทองถ่ินพิจารณาอนุมัติ และประกาศใชแผนพัฒนาสามป ภายในเดือนพฤษภาคม และ 
 
 

ระเบียบ... 
 



 
- ๓๒ - 

 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน     
  พ.ศ. 2548 หมวด 5 ขอ 24 ใหผูบริหารทองถ่ินประกาศใชแผนพัฒนาท่ีอนุมัติแลว และนําไป
  ปฏิบัติรวมท้ังแจงสภาทองถ่ิน  คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ องคการบริหาร
  สวนจังหวัด อําเภอ หนวยงานท่ีเก่ียวของ และประกาศใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกัน 
  ภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีประกาศใชและปดประกาศ  โดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน       
   จึงขอแจงการประกาศใช แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 –  2562 ) ขององคการ
  บริหารสวนจังหวัดระยองดังกลาวนี้ มาเพ่ือใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยองทราบ 

นายมนัส สมศักดิ์        มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถามหรือไม 
รองประธานสภาฯ(๑) ถาไมมี ถือวาท่ีประชุมรับทราบ 
ประธานฯ 

ท่ีประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๑๔   เรื่อง   อ่ืนๆ 

นายมนัส สมศักดิ์        มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือไม 
รองประธานสภาฯ(๑)  ขอเชิญ ส.อบจ.นายหมอขวด เหล็กเพ็ชร   
ประธานฯ 

ส.อบจ.หมอขวด เหล็กเพ็ชร  เรียนทานประธานสภาฯ และทานสมาชิกสภาฯ  ผูทรงเกียรติ  ทุกทาน กระผม
นายหมอขวด เหล็กเพ็ชร  ส.อบจ. เขต 5 อําเภอแกลง  มีอยูเรื่องเดียว เรื่องไฟรายทางตอนนี้
ไฟดับ อยากจะฝากไปถึงกองชางใหชวยดูเรื่องนี้ เพราะเปนถนนของ อบจ . ถนนเสนคลองปูน-
ประแสร ไฟดับมาหลายวันแลว เขา โทรศัพทมาตาม ยังไงก็ขอความกรุณาวาไป ซอมเร็วนิดนึง 
อยาปลอยไว 3 - 4 วัน ขอบคุณครับ  

นายปยะ ปตุเตชะ         ไมมีหนวยงานไหนเขารับโอนเลย ไฟดับทาน ส.อบจ.หมอขวด ชวยไปติดตอทองถ่ิน  
นายก อบจ.     ท่ีอยู ในถนนสายนั้นดวย  วานายก อบจ .อยากจะถายโ อนมอบทรัพยสินนี้ให เพราะ คง      
  เปนไปไมได ท่ีเราไปทําไฟไวท้ังจังหวัด แลวฝนตก ฟาผา ไฟช็อต สายไฟหาย อบจ .จะตอง
  ไปซอมทุกครั้ง มันคงเปนไปไดยาก ทางท่ีดีใครขอไฟเราทําให แตเม่ือทํา เสร็จคุณรับผิดชอบไป 
  เชน ปลวกแดงมีถนนสายใหญหลายสาย เรา ตกลงเลยวา มีคาทําไฟ ฟา  8 ลานบาท             
  เรา รับผิดชอบ ทําเสร็จเรามอบ ใหไป กองชาง เรามี เครื่องมือเครื่อง ใช ท่ีเราจะไปตอไฟ         
  ท่ัวทุกถนนท่ีเราทํา ไวนั้น คงยาก  จึงขอความอนุเคราะห ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ       
  กอนป 2560 นี้  ท่ีไหนขอไฟฟามาจะเปนแบบนี้เลย อบต.ไหนขอมาก็รับผิดชอบไปเลย ไฟดับ
  เม่ือสองวันนี้ประแสรหรือกระแสบน เรามอบให เรา ถายโอนไปยังแขวงการทางระยอง  
  เพราะฉะนั้นอันนี้ อยากเห็นจริงๆ เห็นความรวมมือกันวา  เราดําเนินการ ติดไฟฟา ให          
  แตทานรับผิดชอบไป เพราะมันอยูใกลบานท าน ทานอยูใกลๆ ไฟดับก็ซอมไดเลย ขออนุญาต
  ทานประธานสภาฯ วาเปนแนวทางท่ีเรารวมมือกัน  ขอบคุณครับ 
 
 
 
 

นายมนัส... 
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นายมนัส สมศักดิ์        มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือไม 
รองประธานสภาฯ(๑)    ถาไมมี  เชิญเลขานุการสภาฯ อานประกาศปด สมัยประชุมสภาองคการบริหารสวน
ประธานฯ จังหวัดระยอง สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจําป ๒๕๕๙ 

นางสาวอุมา วิภูษณะ ประกาศสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระ ยอง เรื่อง ปดสมัยประชุมสภาองคการ
เลขานุการสภาฯ บริหารสวนจังหวัดระยอง  สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี  ๒  ประจําป ๒๕๕๙  ตามท่ีประธานสภา
  องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  ไดประกาศกําหนดสมัยประชุมสภาองคการบริหารสวน
  จังหวัดระยอง  สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี ๒  ประจําป ๒๕๕๙  มีกําหนด ๗ วัน  ตั้งแตวันท่ี ๒๗ 
  มิถุนายน ๒๕๕๙ เปนตนมา  และเรียกประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง        
  สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี ๒  ประจําป ๒๕๕๙  ในวันท่ี ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น.     
  ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง (ชั้น ๑๑) นั้น บัดนี้ สภาองคการบริหาร
  สวนจังหวัดระยอง ไดพิจารณาเรื่องในกิจการวงงานของสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  
  ตามอํานาจหนาท่ีเรียบรอยแลว อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๔ แหงพระราชบัญญัติ
  องคการบริหารสวนจังหวัด พ .ศ. ๒๕๔๐ และแก ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ.๒๕๕๒        
  จึงใหปดสมัยประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจําป ๒๕๕๙  
  ตั้งแตวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙  เปนตนไป จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน  ประกาศ ณ วันท่ี 
  ๒๙ มิถุนายน พ .ศ. ๒๕๕๙ ลงชื่อ นายเศรษฐา  ปตุเตชะ ประธานสภาองคการบริหารสวน
  จังหวัดระยอง 

นายมนัส สมศักดิ์        ผมขอปดประชุม  ตองขอขอบคุณทุกทานท่ีไดสละเวลาเขารวมประชมุ เพ่ือสรางสรรค
รองประธานสภาฯ(๑)  ความเจริญใหทองถ่ิน  ตลอดจนกระท่ังใหความรวมมือรวมใจในการดําเนินกิจการของ
ประธานสภาฯ องคการ บริหารสวนจังหวัดระยอง ใหเกิดประโยชนสูงสุดแกพ่ีนองประชาชน และทองถ่ิน    
  ของเรา และทายนี้ขออวยพรใหทานประสพแตความสุข  ค วามสมหวัง ในสิ่งท่ีพึงปรารถนา   
  ทุกประการ       

เลิกประชุม  เวลา  16.05 น.  

 
 

(ลงชื่อ)           ผูจดรายงานการประชุม 
       (นางจันทรทรา  โสภา) 
       หัวหนาฝายการประชุม 
 

 

                                                (ลงชื่อ)                ผูตรวจรายงานการประชุม 
       (นางสาวอุมา วิภูษณะ) 

                                                     เลขานุการสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 

 

 
 


